



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. 'ทวิ'ชี้ฮือยงดใช้น้ำมันปาล์ม เนะไทยเร่งปฏิรูปทั้งระบบ	มติชน
2. คอลัมน์: มองเมือง amazingไทยเท: เทียวเชียงราย...แต่แต่ สัมผัสเสน่ห์ชา....	ไทยโพสต์
3. สลับโแบ่งเค็กกลางดึก ปชป.จัดลงตัวส่งรายชื่อ7รมต.ให้'บิ๊กตุ'	แนวหน้า
4. ชูบชีวิต 'ดินแก่นมะกรูด' สุวีฤฤติ 'ชะล้างพังทลาย'	ไทยโพสต์
5. ชงรรมว.เกษตรฯแก้ปัญหาประมง อนค. ลุยภาคตะวันออกร่วมเสวนา	มติชน
6. จับตา"ลุงตุ"ภาค2เผชิญเกมเขี่ยนักการเมืองประคองผลประโยชน์ฝาดงระเบิด	ไทยรัฐ
7. คอลัมน์: สบายๆสไตล์ไมตรี: นมดีทุกวัย ดืมได้ทุกวัน	เดลินิวส์
8. รายงานพิเศษ: เอกชนมองรัฐนาวา 'บิ๊กตุ 2' ห่วงเศรษฐกิจ-เสียงปริ่มน้ำ	ข่าวสด
9. พปชร. อีสานบ้'บิ๊กตุ'	ไทยโพสต์
10. คุมราคาน้ำมันปาล์มป่วน ค้าปลีกกวนคนแห่ซื้อตุ่น สอท. เนะดัน ศก.ฐานราก	มติชน

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : 'ทวี'ซีอียูงดใช้น้ำมันปาล์ม เนะไทยเร่งปฏิรูปทั้งระบบ

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15071 หน้า : 8 (ขวา)

## ‘ทวี’ซีอียูงดใช้น้ำมันปาล์ม เนะไทยเร่งปฏิรูปทั้งระบบ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ เผยแพร่ข้อเขียนผ่านเฟซบุ๊ก เรื่อง “ทิศทางปาล์มน้ำมันและทรัพยากรธรรมชาติ : เมื่อสหภาพยุโรปประกาศ ปาล์มเป็นภัยที่ทำลายดินที่อยู่อาศัยของคน สัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เมื่อหาโดยสรุประบุถึงสถานการณ์การยกเลิกใช้น้ำมันปาล์มในประเทศตะวันตก โดยเฉพาะนอร์เวย์ ที่ออกกฎหมายยกเลิกใช้น้ำมันปาล์มและน้ำมันเชื้อเพลิงจากปาล์ม โดยจะเลิกใช้น้ำมันปาล์มเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เหตุผลเพราะปาล์มเป็นส่วนหนึ่งของการทำลายดินที่อยู่อาศัยของพื้นที่ดินในประเทศ รวมถึงสัตว์ป่า และยังส่งผลกระทบต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวจะทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันนำมาซึ่งภาวะโลกร้อน

พ.ศ.ทวียังระบุว่า สหภาพยุโรป (อียู) ลงมติห้ามใช้น้ำมันปาล์มเช่นกัน แต่จะมีผลบังคับ

ใช้ในปี 2573 ซึ่งการออกกฎหมายห้ามใช้น้ำมันปาล์มในยุโรปส่งผลต่อการกำหนดนโยบายและทิศทางของประเทศที่ผลิตปาล์มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยสิ่งที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือ การบริหารจัดการที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และที่ดินของรัฐ ซึ่งจำเป็นต้องปฏิรูปทั้งระบบ

“ประเทศที่ปลูกปาล์มมากที่สุดคือ อินโดนีเซียกับประเทศมาเลเซีย เป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 ของโลก สำหรับประเทศไทยปลูกปาล์มอยู่อันดับที่ 3 แต่เมื่อเทียบแล้วยังมีความแตกต่างอยู่มาก คือประเทศอินโดนีเซียมีพื้นที่ให้ผลผลิตประมาณ 58 ล้านไร่ ประเทศมาเลเซียประมาณ 35 ล้านไร่ ส่วนประเทศไทย (จากข้อมูลสำนักเศรษฐกิจการเกษตร ปี พ.ศ.2560) มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันประมาณ 5.5 ล้านไร่ โดยปลูกมากที่สุดในจังหวัดภาคใต้ ประมาณ 4.8 ล้านไร่ และ จ.กระบี่ เป็นจังหวัดที่ปลูกปาล์มมากที่สุด คือประมาณ 1.12 ล้านไร่” พ.ศ.ทวียังระบุ

# เที่ยวเชียงราย...แต่แต่ สัมผัสเสน่ห์ชาและกาแฟ

6 อยถึงเมืองเชียงราย หลายคนอาจป้กรง  
รไปเยือนเฉพาะในฤดูหนาว แต่ข้อเท็จจริง  
คือ เชียงราย เป็นจังหวัดที่สามารถท่องเที่ยว  
ได้ทุกฤดูกาล โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบชาและ  
กาแฟ พลาดไม่ได้ เพราะที่นี่เป็นทั้งแหล่งผลิตชา  
และกาแฟที่ขึ้นชื่อควบคู่กับการมีแหล่งท่องเที่ยว  
สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย ให้บรรยากาศ  
แบบไม่ซ้ำกันไม่ว่าร้อน ฝน หรือหนาว

นางสาวกรรณา เตชชาติวงศ์ ณ อยุธยา  
ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงราย กล่าวว่า  
ปัจจุบัน จังหวัดเชียงรายนับเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟ  
อาราบิก้าแหล่งใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในประเทศไทย  
โดยทางจังหวัดเชียงรายได้สืบสานแนวพระราชดำริ  
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา  
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วย  
การกำหนดให้กาแฟอาราบิก้าและชา เป็นพืช  
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัด มีการพัฒนาส่งเสริม  
อย่างเป็นระบบแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำไป  
จนถึงปลายน้ำ ภายใต้แนวคิดการผลิตเกษตรยั่งยืน  
ไม่ทำลายระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน  
รวมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วย

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งผลิต  
กาแฟและชาที่น่าสนใจมีหลายพื้นที่ ได้แก่ “ดอย  
พาคี” หมู่บ้านที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาสุดชานแดน  
ไทย-เมียนมา ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทย  
ภูเขาชนเผ่าอาข่า โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 เคย  
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ทรงลงนาม  
ปลูกและมอบพันธุ์พืชต่างๆ ที่ปลูกในพื้นที่ภูเขา  
สูงได้ หนึ่งในนั้นคือต้นกาแฟที่ปัจจุบันเป็นรายได้  
หลักของชาวชุมชน “ดอยพาคี” หมู่บ้านแห่งนี้  
ยังมีวิวทัศนียภาพสวย มีไร่กาแฟ ไร่ชา ไร่กาแฟ  
พร้อมที่พักแบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพัก  
ผ่อนอีกด้วย

ถัดมาคือ “ดอยพาคี” เป็นดอยที่อยู่ใกล้กับ  
ดอยพาคี และอยู่ตะเข็บชายแดนที่เป็นแหล่ง  
ผลิตกาแฟรู้จักกันดีในชื่อกาแฟพาคี เป็นกาแฟ



การแสดงในงานฉลองข้าว



นายณรงค์ ไรจน์โสทร รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ชิมกาแฟ

สายพันธุ์อาราบิก้าที่ส่งขายระดับโลก ผู้ที่ไปเยือน  
ดอยแห่งนี้ต้องแวะไปที่ “ร้านกาแฟคอฟฟี่ฮิลล์  
พาคี” และ “กาแฟพาคี” มีระเบียบชมทัศนียภาพ  
ไปนั่งห้อยขา จิบกาแฟ ถ่ายรูปเก็บความประทับใจ  
ได้เป็นอย่างดี

ต่อด้วย “ดอยช้าง” แหล่งกาแฟพันธุ์ดีที่  
มีชื่อเสียงระดับโลก อากาศดี เย็นสบายเหมาะ  
สำหรับการพักผ่อน ชมแปลงสาธิตพันธุ์ไม้เมือง  
หนาวที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง  
เชียงราย มีลานกางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยว



ดอยตุง



สิงห์ปาร์ค เชียงราย

เพื่อรอชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในบรรยากาศบนดอยที่สวยงาม

“ดอยตุง” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดเชียงราย แบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างๆ ได้แก่ พระตำหนักดอยตุง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, หอแห่งแรงบันดาลใจ เป็นนิทรรศการสื่อผสมผลงานแสดงแนวพระราชดำริของสมาชิกทั้งห้าพระองค์ในราชสกุลมหิดล, สวนแม่ฟ้าหลวง มีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ให้ได้ชมตลอดทั้งปี ในสวนมีร้านกาแฟดอยตุงเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวลองชิมกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า และสามารถซื้อสินค้าที่ทำจากกาแฟของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้ ส่วนคนที่ชอบแนวผจญภัย ที่นี่มี Tree Top Walk ให้เดินชมธรรมชาติจากที่สูง

คนชอบถ่ายภาพพลาดไม่ได้กับ “ไร่ชาดอยฟง” ดอยแม่สลอง ปลูกชาเป็นขั้นบันไดในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ มีจุดถ่ายภาพที่เป็นไฮไลต์โดยเฉพาะบริเวณโค้งภูเขารูปเกือกม้าที่มีบึงตรง

กลาง เป็นสถานที่ถ่ายละครและถ่ายรายการต่างๆ จำนวนมาก ภายในมีร้านอาหารบริการและจำหน่ายผลผลิตจากชา เช่น เครื่องดื่มชาเขียว เบเกอรี่ชาเขียว ยายอดใบชา เปาะเปี๊ยะใบชา เป็นต้น

ปิดท้ายด้วย “สิงห์ปาร์ค” หรือไร่บุญรอด มีพื้นที่แปลงเกษตรและไร่ชาท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามกว่า 8,000 ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายส่วน เช่น ส่วนของไร่ชาอุหลงขนาดใหญ่ ไร่สตอร์รี่เบอร์รี่ ฟาร์มสัตว์ เส้นทางปั่นจักรยาน ร้านกาแฟและเบเกอรี่ ร้านอาหาร ร้านของฝากของที่ระลึก มีบริการรถรางนำเที่ยวชมจุดต่างๆ และให้อาหารสัตว์ เช่น ยีราฟ ม้าลาย อย่างไม่ลืมนึกถึงกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ ได้แก่ การปั่นหน้าผาจำลอง การโหนซิปไลน์ชมไร่ชาในมุมสูงรอบทิศ 360 องศา

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงราย กล่าวต่อว่า พิเศษสุดสำหรับผู้เดินทางมาในเดือนกรกฎาคม สามารถร่วมงานเทศกาลชาและ

กาแฟเชียงราย 2019 ภายใต้ชื่องาน “เมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย” ที่จัดขึ้นตลอดทั้งเดือน ภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานจังหวัดเชียงราย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ททท. สำนักงานเชียงราย สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย กลุ่มคนรักกาแฟเชียงราย และสายการบินไทยแอร์เอเชีย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งชาและกาแฟ

สำหรับกิจกรรมตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม เริ่มต้นที่สัปดาห์ที่ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัวงานเดือนแห่งชากาแฟ (Tea & Coffee Month) โดย ททท.



ผู้ร่วมงานแถลงข่าว



งานแถลงข่าวเทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2019





ไร่ชาบนดอยแม่สลอง



การเก็บชาบนดอยแม่สลอง



ดอยพายี่



บรรยากาศภายในงานแถลงข่าว

สำนักงานเชียงราย ร่วมกับกลุ่มคนรักกาแฟ เชียงราย และสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีการเผยแพร่เมนูแนะนำจากร้านกาแฟเชียงรายกว่า 40 ร้าน ให้นักท่องเที่ยวได้ชิม พร้อมประทับตราสัญลักษณ์ครบ 6 ตรา เพื่อรับรองที่ระลึกและลุ้นรับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

สัปดาห์ที่ 2 โครงการประชุมนานาชาติ Tea & Coffee International Symposium 2019 และการประชุมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมชา กาแฟในกลุ่มอาเซียน +6 (ASEAN +6 on Tea and Coffee Business Summit) ในวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสถาบันชาและกาแฟมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับกรมวิชาการและกรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกันจัด ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ และสำนักงานจังหวัดเชียงราย ต่อเนื่องด้วยการจัดงาน Chiang Rai - ASEAN Coffee & Tea Festival 2019 ในวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2562 เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

สัปดาห์ที่ 3 เจริญสติกับการดื่มชา (Tea and Mindfulness) ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมวิปัสสนาสากลไร่เชิงตะกอน โดยพระมหาวิฑูริย์ วชิรเมธี และคณะศิษยานุศิษย์ พบกับกิจกรรมเจริญสติกับการดื่มชา ธรรมะจากถ้วยชา เพื่อส่งเสริมและฝึกฝนให้จิตเป็นสมาธิ

สัปดาห์ที่ 4 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ โดยสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย ร่วมกับพันธมิตร และกิจกรรม Workshop Trip ภายใต้ชื่อ Forest Tea Artisan Ep.1 ลีลีนแห่งชาติ ในวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2562 โดยโรสวรรณคันดินและโร รินทร์มย์ สร้างสรรค์เมนูจากยอดใบชาอินทรีย์ในป่าหมู่บ้านหินลาดใน จังหวัดเชียงราย

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงราย โทร. 0-5371-7433, 0-5374-4674-5.

สรุป: รายงาน



สาธิตการชงกาแฟให้ชมในงานแถลงข่าว

# สลับโผแบ่งเค้กกลางดึก ปชป. จัดลงตัว ส่งรายชื่อ 7รมต.ให้ 'บิ๊กตุ๋' เผย 10 พรรคเล็กกินแห้ว ไม่มีเก้าอี้รัฐมนตรีให้นั่ง ดำรงค้ำทบทวนร่วมรบ. 'ช่อ' ประกาศสู้ไม่ถอย

ยุติแล้วหลังถกเครียด ประชาธิปัตย์ ได้รายชื่อ 7 รัฐมนตรี เตรียมส่งให้นายกฯ ตามขั้นตอน เผย มีการสลับตำแหน่งกันกลางดึก “นิพนธ์” เบียดนั่ง มท.2 ส่วน “ถาวร” เป็น รมช.คมนาคม ในขณะที่ “ดำรงค้ำ พิเศษ” ขอเป็นฝ่ายค้านอิสระ หลัง พปชร. ไม่ชัดเจนให้ช่วยงาน ท่ามกลางกระแสข่าว 10 พรรคเล็กกินแห้วไม่มีเก้าอี้รัฐมนตรีให้นั่ง ด้าน “ช่อ-อนาคตใหม่” ประกาศสู้เต็มที่ไม่มีถอย

▶▶▶ ต่อ : ปชป. - หน้า 9

## ปชป.

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน เวลา 10.40 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์

(ปชป.) แถลงผลการประชุมร่วมระหว่าง คณะกรรมการบริหารพรรค และสส.ของ พรรคเพื่อพิจารณาคัดบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งรัฐมนตรี

โดยระบุว่าที่ประชุม มีมติเสนอ

บุคคล 7 รายชื่อ และขอไม่เปิดเผย รายชื่อ โดยเตรียมจะส่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต่อไป ส่วนจะส่ง เมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับอยู่ในระหว่างกระบวนการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ส่วนการ จัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีจะเป็นเหตุให้เกิด ความขัดแย้งในการทำงานของพรรคหรือไม่ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่าการ พุดคุยกันในพรรคเป็นการสะท้อนปัญหา และทิศทางการทำงานว่าบุคคลที่ได้รับมติ จากพรรคให้ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจะ ต้องนำนโยบายต่างๆของพรรคไปแก้ไข ปัญหาให้ประชาชนมากที่สุด ยืนยันว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความเป็นเอกภาพ และเดินไปข้างหน้าอย่างเต็มที่

เมื่อถามว่า ส่วนกระแสข่าวให้ มีการสลับตำแหน่งระหว่างนายนิพนธ์ บุญญามณี กับ นายจตุ ไกรฤกษ์ นั้น ทุกอย่างยุติ ตามมติของที่ประชุมหรือไม่ นายราเมศกล่าวว่ายืนยันขณะนี้ทุกอย่าง ยุติแล้ว การเสนอชื่อบุคคลทั้ง 7 รายชื่อ เป็นไปตามข้อบังคับพรรค ส่วนกรณีที่เกิดความไม่พอใจหรือไม่นั้น มองว่าการ ถกเถียง เป็นเรื่องปกติเพราะเป็นการ แลกเปลี่ยนข้อมูล แต่สุดท้ายต้องหยุดที่ มติของที่ประชุม

## โผชื่อปชป.-นิพนธ์นั่งมท.2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ 7 รัฐมนตรี ของพรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย 1.จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ นั่งรองนายกรัฐมนตรีควบกับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 2.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ 3.จตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4.นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 5.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 6.ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ 7.นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

## ตั้ง'ถวิล'หน.ทีมกกม.สูัดดีหุ้หนังสือ

ทั้งนี้ นายรามศ รัตนเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที สส.ของพรรคประชาธิปัตย์ถูกยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาคำร้องสมาชิกภาพ กรณีที่ถือครองหุ้นสื่อว่า เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา นายถวิล ไพรสณฑ์ หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ ได้เรียกประชุม สส. ทั้ง 10 คน ที่ถูกยื่นให้ตรวจสอบคุณสมบัติการถือครองหุ้นสื่อ โดยบุคคลที่ถูกยื่นคำร้องนั้น ยืนยันว่าได้มีการประกอบกิจการสื่อแต่อย่างใด โดยจากนี้ให้ทุกคนไปเตรียมพยานหลักฐานเบื้องต้น เพื่อรอคำร้องจากศาลรัฐธรรมนูญก่อน จะได้ทราบว่ายื่นคำร้องไปนั้น มีประเด็นใดบ้าง เพื่อเป็นหลักในการทำคำชี้แจงต่อศาล ทั้งนี้คาดว่าจะในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ จะมีการเรียกประชุม สส.กลุ่มนี้อีกครั้ง

## เทพไทชี้ 7 รมต.ปชป.เหมาะสม



▲ **จุดเด่น :** นายดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย เปิดแถลงข่าวจุดอ่อนตัวจากรัฐบาล เพราะไม่มีความชัดเจนว่าพรรคพลังประชารัฐแกนนำตั้งรัฐบาล จะให้พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ช่วยงานอะไรบ้าง ทั้งประกาศจะเป็นฝ่ายค้านอิสระ

ด้าน นายเทพไท เสนพงศ์ สส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการประชุมร่วมของ สส.กับ กรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) เพื่อพิจารณาผู้เหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าเป็นการประชุมที่สะท้อนว่าพรรคมีวัฒนธรรมและความเป็นสถาบันที่เข้มแข็ง ใช้เวลาประชุมนานกว่า 10 ชั่วโมง มีความเห็นที่หลากหลาย มีการอภิปรายเรื่องคุณสมบัติของแกนดิเดต แต่ละคนอย่างกว้างขวาง ในที่สุดก็หาข้อสรุปกันได้ แม้จะมีความเห็นต่างอยู่บ้าง แต่สุดท้าย ก็มีข้อสรุปตรงกัน เห็นชอบแกนดิเดตทั้ง 7 คน ตามที่ กก.บห. เสนอมาอย่างราบรื่นขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกทั้ง 7 คน ที่ได้รับมอบหมายให้ไปทำหน้าที่แทนเพื่อนๆ ในรัฐบาลชุดนี้ ขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ผลักดันเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคให้สำเร็จทั้ง 3 ข้อ

## ปลดปล่อยนอกหักรอโอกาสหน้า

นายเทพไทกล่าวอีกว่า สำหรับคนที่พลาดตำแหน่ง ขอให้กำลังใจในการทำหน้าที่ สส.ที่ดี ฝ่ายนิติบัญญัติก็สามารถทำหน้าที่ที่ออกกฎหมาย ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารได้สมาชิกมีความสามารถหลายคน แต่ตำแหน่งมีจำกัดก็ต้องรอโอกาสในครั้งต่อไป เชื่อกันว่าพรรคจะต้องให้โอกาสกับสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถที่ยังเหลืออยู่

อย่างไรก็ตาม นายเทพไทยังกล่าวด้วยว่าขอขอบคุณในน้ำใจและสปิริตของ สส.ทุกคน ที่ยอมรับกติกาและมติของที่ประชุม อาจจะไม่ถูกใจเพื่อน สส.ทุกคน แต่ถือได้ว่ามติของพรรคครั้งนี้ เป็นความลงตัว และเหมาะสมทุกประการ ผลงานเท่านั้นที่ จะพิสูจน์ฝีมือของท่าน มีการคาดเดาจากหลายฝ่ายว่า รัฐบาลชุดนี้อาจจะมีอายุสั้น อยู่ไม่ครบเทอม ดังนั้น รัฐมนตรีของพรรคทุกคนจะต้องทำงาน

แข่งกับเวลา เพื่อคู่ศรัทธาจากพี่น้องประชาชนกลับมาโดยเร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ

## ‘ดำรงค์’จวก พปชร.ไม่ชัดเจน

วันเดียวกันที่พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย นายดำรง พิเดช หัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พร้อมด้วยนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ เลขาธิการพรรคฯให้สัมภาษณ์ถึงการทบทวนจุดยืนในการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)หลังโผ ครม.ล่าสุด พบมีชื่อนายวรราช ศิลปอาชา จาก พรรคชาติไทยพัฒนา จะได้ดำรงตำแหน่ง รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและฯ โดยนายดำรงชี้ว่าจุดประสงค์ของการตั้งพรรคคือดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและป่า เราเป็นพรรคที่มีนโยบายเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม เมื่อพรรคพลัง พปชร.เชิญให้ไปร่วมรัฐบาลเพื่อช่วยกันทำงานจึงตอบรับเพราะเข้าใจว่า พปชร.จะรับผิดชอบดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอง แต่จนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับคำตอบจาก พปชร. ไม่มีการติดต่อว่าจะให้ทำอะไรหรือมาขอ นโยบายของพรรคเราไปพิจารณา เหมือนเป็นพรรคตกสำรวจ และอย่างที่เคยบอก ว่าพรรคคนเป็นพรรคเฉพาะกิจ จะให้ไปทำอย่างอื่น ยกตัวอย่างจะให้ไปอยู่กระทรวงวัฒนธรรม หรือที่ไหนคงไม่ได้ และวันนี้ทราบจากสื่อต่างๆ ว่าจะให้พรรคร่วมรัฐบาลมาดูแลกระทรวงดังกล่าวแล้ว จึงขอให้ พปชร.แสดงท่าทีให้ชัดเจนว่าจะให้พรรคคนมีส่วนร่วมในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยหรือไม่

## ประกาศขอเป็นฝ่ายค้านอิสระ

นายดำรงกล่าวว่าพรรครักษ์ผืนป่าจะรอดูไปจนถึงวันที่นำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯ หากรัฐมนตรี เป็นชื่อของพรรคร่วมรัฐบาล ไม่เปลี่ยนแปลงพรรครักษ์ผืนป่าฯ ก็จะประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านอิสระ เรื่องใดรัฐบาลทำดีก็พร้อม

ยกมือสนับสนุน เรื่องใดออกนอกกลุ่มนอกทางก็ไม่สนับสนุน เพราะคิดว่าเมื่อพรรคร่วมรัฐบาลมารับผิดชอบแล้ว เขาคงไม่นำนโยบายของพรรคอื่นไปดำเนินการแน่นอน และหากพปชร.จะเสนอให้ไปทำงานในส่วนของกรมการในสภาฯ ไปนั่งจับผิดคนนั้นคนนี้ คงไม่ตอบรับ เพราะไม่มีประโยชน์อะไร

“ผมแถลงผ่านสื่อไปถึงพปชร. เพราะเขาไม่ติดต่อมา การที่มาร่วมงานเพราะคิดว่าพปชร.จะรับผิดชอบกระทรวงดังกล่าวเองแต่ถ้าไปอยู่กับพรรคร่วม ผมจะเข้าไปทำงานได้อย่างไรเพราะจุดยืนผมมี ไปเชิญให้มาร่วมงานแล้วมาทิ้งขว้างผมจะไปอย่างไร ที่ประกาศอย่างนี้ไม่ได้เรียกร้องเป็นรัฐมนตรี เพราะเข้าใจว่า 2 เสียงของพรรค เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ แต่ต้องการทำงานในกระทรวงทรัพยากรฯ มีส่วนเข้าไปผลักดันเรื่องป่า แก้ปัญหาส่วนรวมให้ชาติบ้านเมืองเท่านั้น และเข้าใจพรรคร่วมดีโดยมารยาทคงไม่มีใครนำนโยบายพรรคอื่นไปทำหรอก ผมไม่ได้มีปัญหาอะไร กับพรรคชาติไทยพัฒนา แต่ต้องการทำงานเท่านั้น หากพรรคชาติไทยพัฒนา บอกว่ามาทำงานร่วมกันได้ ก็พูดคุยกันได้ ไม่ได้โกรธเคืองอะไร แต่ถ้าสมมติให้ไปช่วยแล้วนั่งเฉยๆ แล้วไปตบยุงจะไปทำไม” นายดำรง กล่าว

ต่อ : ปชป. - หน้า 10

## ปชป.

## ล้นประชุมทบทวนร่วมรัฐบาล

ด้านนายสันติภาพกล่าวว่า การตัดสินใจเข้าร่วมกับ พปชร.เพราะเชื่อว่านโยบายของพรรคจะได้รับการผลักดันให้เป็นรูปธรรม แก้ไขปัญหาคนกับป่า แต่หลังจากเลือกนายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้รับคำตอบจาก พปชร.ว่านโยบายของพรรครักษ์ผืนป่าฯที่หาเสียงไว้กับประชาชน จะถูกนำไปปฏิบัติหรือไม่ พรรคจึงประชุมต้องทบทวนการเข้าร่วมรัฐบาลและไม่ได้

หมายความว่าต้องการอำนาจรัฐแต่ต้องการคำตอบที่ชัดเจนจาก พปชร.ว่า จะให้พรรคเราดูแลอย่างไร ถ้าเราไม่ได้รับผิดชอบตรงนี้จะให้ไปทำอะไรเพราะงานหนักของเราคือ เรื่องป่าไม้

## 10พรรคเล็ก วิดใต้โผตกเก้าอี้รมต.

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่ม10พรรคเล็ก ภายหลังจากที่ได้ส่งรายชื่อหัวหน้าพรรคทั้ง 10 พรรคพร้อมประวัติให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า กสช.ไปแล้วเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมาแล้ว ล่าสุดมีความเป็นไปได้ว่า 10 พรรคเล็กจะไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรี หรือตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย เนื่องจากขณะนี้โผตกตำแหน่งดังกล่าวได้จัดสรรให้พรรคร่วมรัฐบาลลงตัวเรียบร้อยแล้ว โดยหากอีก 1-2 วันนี้นายกฯ ไม่เรียกให้ 10 พรรคเล็ก ไปส่งประวัติเพิ่มเติม 10 พรรคเล็ก ก็อาจจะไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีและตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยฯ

## ล้นเลขาที่ปรึกษา-ผู้ช่วยรมต.

อย่างไรก็ตาม แต่ยังมีความเป็นไปได้ว่า ภายหลังจากจัดสรรโผดำรงรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว นายกฯอาจจะมีการจัดสรรตำแหน่งเลขาการรัฐมนตรี ที่ปรึกษา รัฐมนตรี หรือตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี เป็นต้น ให้กับทั้ง 10 พรรคเล็ก พรรคละ 1 ตำแหน่งอีกครั้ง

## โผเขี่ยลัด‘รมว.ดีอี’คนใหม่ไม่เหมาะสม

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวหลังจากที่มีการปรากฏรายชื่อรัฐมนตรีในหลายๆกระทรวง ปรากฏว่าในแวดวงไอทีและภาคธุรกิจ แสดงความเป็นห่วงถึงความไม่เหมาะสมของ รมว.ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นชื่อนายอัครา พรหมเผ่า รองนายก อบจ.พะเยา น้องชายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.พะเยา แกนนำพรรคพลังประชารัฐ ภาคเหนือ มีทั้งการเขียนในโลกโซเชียล เฟซบุ๊ก รวมถึงทวิตเตอร์ถึงมาพรรคพลังประชารัฐด้วย

## ‘ธรรมนัส’โดดป้อนน้องชายสเปกได้

ในขณะที่เฟซบุ๊กของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.พะเยา ได้โพสต์ข้อความสนับสนุน



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13929

หน้า: 1(ขวา), 9, 10

Col.Inch: 209.51

Ad Value: 314,265

PRValue (x3): 942,795

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สลับไฟแบ่งเค้กกลางศึก ปชป.จัดลงตัวส่งรายชื่อ7รมต.ให้'บิ๊กตุ๋'

คุณวุฒิของ นายอัครา น้องชาย รองนายก อบจ.พะเยา ที่จะมาเป็น รมว.ดีอีว่า มีความเหมาะสม ตอนหนึ่งว่า “อัครา” จบการศึกษาระดับมัธยมโรงเรียนพะเยาวิทยาคม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นนักเรียนนอกจากประเทศออสเตรเลีย สาขาบริหารธุรกิจจาก TAFE Sydney Australia ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนด้านการทำงาน “อัครา” เป็นประธานบริหารบริษัทในเครือ บริษัทธรรมชาติ กรุ๊ป ที่มีธุรกิจหลายด้าน เป็นผู้วางรากฐาน ด้าน ICT ของบริษัท การบริหารจัดการจนบริษัทประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว”

## วอนปชช.อย่าเชื่อว่าลือโจมตีรบ.

นายธนกร วังบุญคงชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีขบวนการปล่อยข่าวหลอกลวงประชาชน สร้างความสับสนวุ่นวายให้กับสังคมโดยเฉพาะการปล่อยข่าวเท็จเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลดำเนินกิจการและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยบอกว่ารัฐบาลยกเลิกไม่ทำโครงการดังกล่าวแล้ว เป็นการสร้างความเกลียดชังให้กับรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลเสียหาย การกระทำดังกล่าวเป็นการปล่อยข่าวเท็จมุ่งโจมตีรัฐบาล

นอกจากนั้น ในโซเชียลมีเดีย ได้มีการโจมตี คนที่มีความคิดเห็นต่างกันสร้างความเกลียดชัง อยากให้สังคมไทยเคารพคนมีความเห็นต่าง และไม่โจมตีกันในโซเชียลโดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองเห็นต่างได้แต่ไม่ควรสร้างความแตกแยกและวันก่อน ทราบว่า ฝ่ายค้าน 7 พรรคประกาศจุดยืน จะตรวจสอบตามกลไกรัฐสภาไม่นำมวลชนลงถนน ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เพราะเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศต้องการ ถือเป็นการเมืองมิติใหม่ของเมืองไทย ถ้าทำได้ตนก็ขอชื่นชม

## 'ขอ'ประกาศผู้เต็มที่ไม่มียอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจาก น.ส.พรรณีการ์ วานิช สส.แบบบัญชี

รายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ และโฆษกพรรคตกเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล กรณีจากถูกชาวเน็ตเข้าไปรุมถล่มวิพากษ์วิจารณ์ภาพสมัยรับปริญญาที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนต้องพักบทบาทไปชั่วขณะ ล่าสุด น.ส.พรรณีการ์ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ ระบุว่า

“มิตรแท้ย่อมเห็นกันในยามยาก หากไม่เจอคลื่นลมแรงและอุปสรรค ก็จะไม่มีความรู้เลยว่า มีคนพร้อมเป็นหลักพิงให้เรามากขนาดไหน ขอขอบคุณหลักพิงทุกคน จดหมายทุกฉบับ ของทุกชิ้น รวมถึงกำลังใจจาก #futurista แดนใต้ที่ฝากมากับบรรณาธิการตอนที่โพสต์นี้ไม่มีเลยล่ะ”

## เปิดโศกกรม.ประยุทธ์ 2/1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับไคร้รัฐมนตรีล่าสุด ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) มีดังนี้ 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ควบกระทรวงกลาโหม 2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 3.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ 4.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย 5.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 6.นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง 7.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.พลังงาน 8.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.อุตสาหกรรม 9.นายอัครา พรหมเผ่า รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 10.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อุดมศึกษา 11.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม

12.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 13.นายสุชาติ ชมกลิ่น สส.ชลบุรี เป็น รมว.แรงงาน 14.นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ 15..นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม 16.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง 17.นายอนุชา นาคาศัย รมช.คลัง 18.นายอิริฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม

ส่วนประธาธิบดีได้แก่ 1.นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ควบ รมว.พาณิชย์ 2.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ 3.นายจุติ ไกรฤกษ์

รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4.นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็น รมช.มหาดไทย 5.นายถาวร เสนเนียม เป็น รมช.คมนาคม 6.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็น รมช.ศึกษาธิการ 7.นายสาธิต ปิตุเตชะ เป็น รมช.สาธารณสุข

## เสียดุลกุมสาธารณสุข

พรรคภูมิใจไทย ได้แก่ 1.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีควบ รมว.สาธารณสุข 2.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 3.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา 4.นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย 5.นายชดา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ 6.น.ส.กนกวรรณ วัฒวัลย์ รมช.ศึกษา 7.นายวิรัชศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์

พรรคชาติไทยพัฒนา ได้แก่ 1.นายวรวัช ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯ

พรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้แก่ ม.ร.ว.จตุรงคกุล โสภณกุล รมว.ต่างประเทศ และพรรคชาติพัฒนา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็น รมช.อุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม รายชื่อดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและกระทรวงได้อีก โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม

# ชูชีวิต 'ดินแค้นมะกรูด' สู่วิกฤติ 'ชะล้างพังทลาย'

**ดี** วยอัตราการพังทลายของดินในพื้นที่แก้มะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีเกษตรกรสูญเสียปริมาณดินในพื้นที่มากกว่า 10-12 ตันต่อไร่ ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีธาตุอาหารที่พืชต้องการ ผลผลิตที่ได้หลังเพาะปลูกไม่เติบโตตามเป้า มีการคาดการณ์ว่าภายใน 3-5 ปีข้างหน้า ดินบนแก้มะกรูดจะเสื่อมโทรมพังทลายลงมามากกว่านี้ วิกฤติถึงขั้นไม่สามารถเพาะปลูกได้หากไม่เร่งแก้ไขปัญหา

ด้วยเหตุนี้ โครงการ "หยุดการชะล้างพังทลายของดิน คืนชีวิตให้แผ่นดินแก้มะกรูด" โดยบริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สมาคมดินโลก (World Soil Association) กรมพัฒนาที่ดิน และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จึงเกิดขึ้น ถือเป็นโครงการด้านดินโดยเฉพาะเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก้มะกรูดซึ่งการชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังตื่นตัว หลายประเทศรณรงค์และแก้ปัญหาอย่างจริงจัง นอกจากนั้นงานวันดินโลกวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 จะจัดภายใต้ธีม "Stop Soil Erosion, Save Our Future" หรือปกป้องอนาคตหยุดการชะล้างพังทลายของดินเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

**ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และนายกลสมาคมดินโลก กล่าวว่า ประเทศไทยเผชิญปัญหาการชะล้างพังทลายของดินเพราะสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน ยิ่งมีการเปิดหน้าดินโล่ง บวกกับความลาดชัน เมื่อมีฝนตกหรือลมแรง จะมีโอกาสชะล้างพังทลายของดินสูงมาก การเพาะปลูกไม่ได้ผล มีการศึกษาวิจัยเก็บข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศกว่า 150 ล้านไร่ สูญเสียหน้าดินจากการชะล้างของฝนประมาณ 108 ล้านไร่ เป็นตัวเลขที่ไม่น้อย มูลค่าความสูญเสียสองล้านล้านบาทต่อปี หากไม่ทำให้ดินกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ประเทศจะไม่เหลืออะไรเลย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงงานหนักด้านดินมาตลอดพระชนม์ชีพเพื่อพลิกฟื้นดินให้สมบูรณ์และชุ่มน้ำได้ รวมถึงปลูกพืชโดยไม่ใช้ต้นทุน ทรงเผยแพร่แนวพระราชดำรินี้ ทั่วโลกให้รางวัลพระองค์เชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน

"ทั่วโลกวิตกกังวลความเสี่ยงของดิน ต่อไปผู้คนจะอดอยากขาดแคลนอาหารเพราะดินเพาะปลูกไม่ได้ การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องไม่ทิ้งใครให้อดอยาก หรือ Zero Hunger สมาคมดินโลกมีมติตรงกันภายใน 3 ปีนี้ต้องหยุดมลพิษในดิน แม้กระทั่งพลาสติก หยุดการชะล้างพังทลายดิน ปีหน้าต้องร่วมกันทำให้ดินมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชพรรณ จุลินทรีย์ ไล้เดือน ไม่ใช่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่เห็นกัน" ดร.วิวัฒน์ย้ำ



ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร และเกียรติชัย ไมตรีวงษ์ ปลูกหญ้าแฝกในแปลงเกษตรแก้มะกรูดที่ร่วมโครงการ "หยุดการชะล้างพังทลายของดิน"

สำหรับพื้นที่ ด.แกนมะกรูด ที่มีปัญหาคุณภาพดินวิกฤติ ดร.วิวัฒน์กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ด.แกนมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ โดยมีความร่วมมือจากเครือข่ายที่ศรัทธาในแนวพระราชดำรินี้ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีสถาบันปิดทองหลังพระฯ เป็นแม่ข่ายหลักแก้ปัญหาชะล้างพังทลายของดินตามศาสตร์พระราชามีการอบรมหลักกิจกรรมธรรมชาติให้เกษตรกร ใช้จอมแทนรถไถเพื่อไถพรวนหน้าดินทำไร่ ทำนาขั้นบันไดและคลองไส้ไก่กักเก็บน้ำเก็บตะกอนไม่ให้ไหลไปที่อื่น ปลูกหญ้าแฝก ฝายชะลอน้ำ และปลูกป่า 5 ระดับ สูง กลาง เตี้ย เรี่ยดิน จนถึงระดับได้ดิน ซึ่งวิธีการนี้ความอุดมสมบูรณ์ของดินกลับมา ผลผลิตสูงขึ้น 3-4 เท่า และสามารถปลูกต้นไม้ได้จากที่คิดฆ่าตัวตาย ที่สำคัญไม่ปลูกหญ้าเพิ่มเพื่อหาที่ที่ดินดีกว่าเมื่อมีตัวอย่างเกษตรกรที่เพาะปลูกผลผลิตงอกงาม เกิดการขยายผลในพื้นที่สืบสานศาสตร์พระราชาส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกว่า “เกษตรกรมัยยั้ง” รัฐจะต้องส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มที่

“องค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ร่วมกับรัฐบาลไทยจัดให้มีการมอบรางวัลวันดินโลก หรือ World Soil Day Award ให้แก่ประเทศองค์กรบุคคลที่อนุรักษ์ดิน ปีแรกองค์กรจากบังกลาเทศได้รางวัลจากการแก้ดินเค็ม และกัตเซาเซาซายฟิง ปี 62 นี้หวังจะให้พื้นที่แกนมะกรูดเป็นต้นแบบการชูชีวิตดินที่เสื่อมสภาพ โดยมีเครือข่ายรัฐเอกชน อบจ. กลุ่มเกษตรกรชนเผ่ากะเหรี่ยงร่วมทำระบบอนุรักษ์ดินน้ำทำเกษตรกรรมยั่งยืน

หยุดชะล้างพังทลายของดิน อนาคตเมืองกรุงทั่วโลกเดินทางมาศึกษาเรียนรู้และน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้” ดร.วิวัฒน์กล่าวทำให้แกนมะกรูดน่าร่อง

**เกียรติชัย ไมตรีวงษ์** รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กรบางจากฯ กล่าวว่า บางจากฯ ได้รับคำชักชวนจากสถาบันปิดทองหลังพระฯ ร่วมพัฒนาพื้นที่แกนมะกรูดในเรื่องสำคัญ ประกอบด้วย การแปรรูปผลผลิตถั่วลิสง และตั้งกลุ่มอาชีพ มีการแปรรูปกล้วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากระบบเกษตรกรรมยั่งยืน รวมถึงจะส่งเสริมการปลูกอ้อยชนิดคั้นน้ำในแกนมะกรูด

ส่งมาจำหน่ายให้ร้านของบางจาก ได้เป็นช่องทางกระจายสินค้าเกษตรและต่อยอดท่องเที่ยววิถีเกษตรและวัฒนธรรมในพื้นที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอุดหนุนสินค้าชุมชนช่วยให้ชาวบ้านซึ่งเป็นชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีรายได้มากขึ้น และล่าสุดในปีร่วมโครงการด้านดินเพราะดินเป็นแหล่งเพาะปลูก เกิดอาชีพ เนื่องในโอกาส 35 ปีจะร่วมแก้ปัญหาชะล้างพังทลายของดินด้วยศาสตร์พระราชามาไปอบรมทำโคกหนองนาเก็บน้ำทุกหยดที่ตกลงมา เราติดอาวุธให้เกษตรกร

“ความรุนแรงของปัญหาชะล้างพังทลายของดินทำให้ปีนี้ต้องเร่งรักษาหน้าดินให้ดี เลี่ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช ทำดินให้ดีให้มีปุ๋ยมากขึ้นโดยไม่ใช้สารเคมี โครงการนี้จะน้อมนำศาสตร์พระราชามาทำงานนำร่องกับ 4 ครอบครัว พื้นที่ 4 แปลง รวม 22 ไร่ ทำลักษณะโครงการวิจัย มีติดตามวัดผลและติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการหยุดชะล้างหน้าดินร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินตลอด 3 ปี ออกแบบพื้นที่ทำโคกปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง นาขั้นบันได ขุดหลุมขมครก สวนเกษตรมีฝายกักเก็บน้ำในที่สูง” เกียรติชัยกล่าวถึงการคืนชีวิตให้ “ดิน”

**ณรงค์ รักร้อย** ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประกาศเจตนารมณ์หยุดชะล้างพังทลายของดินแกนมะกรูด กล่าวว่า



เด็กออฟโครงการ “หยุดการชะล้างพังทลายของดิน คืนชีวิตให้แผ่นดินแกนมะกรูด”

อุทัยธานีเป็นแหล่งต้นน้ำสะแกกรัง พื้นที่ 80% ของจังหวัดเป็นป่าและเขาสูง มีศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 8 อำเภอในจังหวัดยึดอาชีพเกษตรกร สำหรับการดำเนินโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ด.แกนมะกรูด

เป็นกระบวนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริรัชกาลที่ 9 บูรณาการแก้ไขปัญหาจากจนสอดคล้องกับทิศทางพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตรปลอดภัย การต่อยอดสู่โครงการหยุดการชะล้างพังทลายของดินตามแนวพระราชดำริจะเกิดประโยชน์มีการปรับปรุงบำรุงดิน ลดการปลูกป่า หากถึงเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นจะสร้างภูมิคุ้มกันด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**เผด็จ นุ้ยปรี** นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า พื้นที่แกนมะกรูดมีชาวกะเหรี่ยงอยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี 2518 ถือเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รอยต่อพื้นที่อนุรักษ์ 3 ป่า อติดชาวม้าบ้านอยู่

แบบคู่ขนานกับเจ้าหน้าที่ มีความขัดแย้งไม่ได้รับอนุญาตทำกิน และกำลังจะเผชิญปัญหาเขาหัวโล้นเช่นเดียวกับภาคเหนือและ จ.น่าน หากไม่หยุดบุกรุกทำลายป่าเพื่อทำไร่ กระทั่ง อบจ. ร่วมกับชาวบ้าน และสถาบันปิดทองหลังพระฯ ทำโครงการฟื้นที่ดินแบบบูรณาการฯ สภาพความเป็นอยู่แกนมะกรูดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากป่า โดยอาศัยบทบัญญัติในมาตรา 19 ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเป็นฐานในการสร้างความถูกต้องทางกฎหมายให้กับการทำกินบนพื้นที่ 21,600 ไร่ เมื่อกำหนดพื้นที่ได้แล้วก็ขอความร่วมมือ 2,000 คน จาก 500 ครัวเรือนไม่ให้บุกรุกป่าเพิ่ม และเริ่มทำเกษตรยั่งยืนสืบสานศาสตร์พระราชา ยังมีเรื่องท่องเที่ยวฤดูหนาว มีนักท่องเที่ยวตอบรับดีมาก ทำรายได้เข้าชุมชน ใช้สโลแกน "หนาวสุดกลางสยาม"

"การหยุดชะล้างพังทลายของดินจะช่วยลดต้นทุนเกษตรกร เพราะทุกวันนี้บางครั้งเรือยนต์ต้องหว่านข้าวโพด 3 ครั้ง เมื่อฝนตกเมล็ดพันธุ์ไหลลงคลองต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ อย่างไรก็ตาม ทิศทางบ้านแกนมะกรูดจะลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น อ้อย มันสำปะหลังแล้วก็นับสนุนให้ปลูกพืชหลากหลาย หลังปลูกพืชไร่กรมพัฒนาที่ดินยังแนะนำให้ปลูกพืชขวางทางลาดของพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ โถกจบตอซึ่งแทนเผาสร้างปัญหาฝุ่นพิษ" นายก อบจ.ย้า ต้องร่วมมือลดตัวเร่งการพังทลายดิน

ปัจจุบันมีเกษตรกรแกนมะกรูดนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้มากขึ้น เลิกทำเกษตรเชิงเดี่ยวชีวิตเปลี่ยนคุณภาพดินฟื้นคืน **วันนบขอลุข** ประธานกลุ่มแกนมะกรูดโมเดล กล่าวว่า เคยทำไร่ข้าวโพดมีแต่หนี้สิน จนได้ไปอบรมศาสตร์พระราชากับมูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติ



ใช้จอบแทนรถไถปรับพื้นที่เกษตร ลดการชะล้างพังทลาย



แปลงต้นแบบทำเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่แกนมะกรูด



สภาพปัญหาการชะล้างพังทลายของดินรุนแรงที่แกนมะกรูด



สร้างฝายเก็บกักน้ำในพื้นที่สูงเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดิน

นำโคกหนองนาโมเดลกับเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้กับพื้นที่ของตัวเอง เมื่อปี 2559 ปลูกกล้วย ส้ม สตรอว์เบอร์รี และพืชผักสวนครัว เช่น พริกขี้หนู ชะอม ผักหวานบ้าน ผักหวานป่า พื้นที่ของตน 23 ไร่ หมดดินด้วยพายุ ทำคลองไส้ไก่ ขุดหลุมขมทรายกักเก็บน้ำฝนไว้ในพื้นที่ได้มากกว่า 80% ล่าสุดปลูกกาแฟรัฐสนับสนุนต้นกล้ากาแฟ ปัจจุบันแปรรูปขายชื่อกาแฟ "ไร่ฮ้อยก็้อ" นักท่องเที่ยวนิยมมาก ซึ่งต้นกาแฟเป็น 1 ในการปลูกป่า 5 ระดับ ตามศาสตร์พระราชา

"ช่วงแรกที่ทำเกษตรผสมผสานคนไม่เชื่อจนได้ผลผลิตเก็บกินและขายมีรายได้มากขึ้น พืชผลเติบโตได้ดีเมื่อเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ทำ เพราะดินและน้ำเราดีกว่า คนเริ่มทำตาม แต่ยังมีเกษตรกรอีกมากขาดความเข้าใจ ต้องทำงานขยายผลต่อไป เพราะอนาคตจะต้องเจอกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง มลพิษสารเคมี ปัญหาล้างหน้าดินรุนแรง หากทำตามศาสตร์พระราชาจะมีชีวิตอยู่รอดและยั่งยืน" วันนบ ชาวกะเหรี่ยงไปบ้านแก่งมะกรูดกล่าวในท้าย ต้องขับเคลื่อนหยุดชะล้างพังทลายพร้อมเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริต่อไป.



ช่วยประมง - นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อมแกนนำพรรค เปิดเวทีเสวนา ทางออกประมงไทย โดยมีกลุ่มชาวประมงภาคตะวันออกเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน

## ชงรรมว.เกษตรฯแก้ปัญหาประมง อนาคต.ลุ่มภาคตะวันออกร่วมเสวนา

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน นายสุรเดช นิลอุบล นายกษมาคมประมงจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สมาคมประมงจังหวัดสงขลา ขอฝากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนที่ชาวประมงกำลังประสบความเดือดร้อน ทั้งการแก้อัตราโทษปรับที่สูงไม่สอดคล้องกับการทำอาชีพที่แท้จริง การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงที่มีประมาณ 7 หมื่นคน ปัญหาราคาสัตว์น้ำที่ตกต่ำ เนื่องจากสัตว์น้ำจากต่างประเทศที่มีราคาถูกอันเนื่องมาจากต้นทุนต่ำเข้ามาโจมตีตลาดสัตว์น้ำไทย ทั้งๆที่ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงยังส่งสัตว์น้ำมาขายต่างประเทศได้ โดยอ้างว่าเขตการค้าเสรี นอกจากนี้ขอให้เยียวยาชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไอยูยูมาเป็นเวลา 4-5 ปี มีประมาณ 607 ลำเร่งด่วน เรือประมง

ทั้งหมดกำลังเสื่อมโทรม

“ในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ สมาคมประมงแห่งประเทศไทย เรียกประชุมสมาชิกทั่วประเทศที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร เพื่อสรุปปัญหาที่ชาวประมงกำลังประสบอยู่จนทำให้อาชีพประมงถดถอย” นายสุรเดชกล่าว

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตราด นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายก อบจ.ตราด เป็นประธานเปิดเวที “เสวนาทางออกประมงไทย” ตามที่กลุ่มชาวประมงภาคตะวันออกและพรรคอนาคตใหม่ (อนาคต.) ร่วมกันจัดขึ้น มีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค อนาคต. นายปิยนุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค อนาคต. นายศักดิ์นิยม นุ่มหนู ส.ส.ตราด พรรค อนาคต. ส.ส.จันทบุรี และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรค อนาคต. ร่วม 10

คน มาร่วมเวที โดยมีชาวประมงจากจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออก ประกอบด้วย ระยอง จันทบุรี และตราด กว่า 1,000 คนให้ความสนใจร่วมรับฟัง

นายธนาธรกล่าวว่าบนเวทีและได้เสนอทิศทางการทำงานการเมืองของพรรค อนาคต.ว่า ต้องขอขอบคุณชาวดราดและภาคตะวันออกที่ช่วยลงคะแนนจนสามารถทำให้พรรค อนาคต.ได้ ส.ส.ในภาคตะวันออกจำนวนมาก ซึ่งนับจากนี้ต่อไป เรื่องการแก้ปัญหาชาวประมงทางพรรคได้ออกไปรับฟังปัญหาในทุกจังหวัดและทุกภาค โดยจะนำข้อเสนอทั้งหมด สรุปไปเป็นข้อเสนอ พร้อมผลักดันไปสู่การแก้ปัญหาของรัฐบาล และเพื่อการฟื้นฟูทะเลไทยให้มีสภาพยั่งยืน รวมทั้งสภาพความขัดแย้งระหว่างประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขได้ด้วยการบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้งกัน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนอาชีพการทำประมงไปสู่การทำเป็นเรือท่องเที่ยวในช่วงที่เหมาะสม

## ●“ลุงตุ๋”ภาค2 ประคองผลประโยชน์ ฝ่าดงระเบิด 3

### จับตา“ลุงตุ๋”ภาค2เผชิญเกมเซียนนักการเมือง

# ประคองผลประโยชน์ ฝ่าดงระเบิด

ฝนต้นฤดูถล่มหนักหลายพื้นที่ ล้อกันพอดีกับ  
ฉากการเมืองฝนตกขี้หมูไหล

สถานการณ์ความปั่นป่วนวุ่นวายในเกมจัดรัฐบาล  
ล่าสุดถือว่าผ่าน “พิธีกรรม” สำคัญ ขั้นตอน  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า  
กสข. ทำพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

ขึ้นแทนนายกฯคนที่ 29 สมัย 2 โดยสมบูรณ์  
ตามรัฐธรรมนูญ

แต่ที่ยังไม่สมบูรณ์ และส่อไม่จบง่ายๆก็คือ  
การฟอร์มคณะรัฐมนตรีที่ยังล้อกันฝุ่นคลอบ จากเกม  
ช่วงชิงโควตาในกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลการยื้อยุดจุด  
กระทรวงเกรดเอระหว่างพรรคแกนนำคือพลังประชา  
รัฐกับพรรคร่วมรัฐบาลคือพรรคประชาธิปัตย์และ  
พรรคภูมิใจไทย

ถามมาถึงการเปิดศึกแย่งเก้าอี้กันเองในแต่ละพรรค  
แต่ละป้อมค่าย

ตามฟอร์มเข้มๆแบบที่ พล.อ.ประยุทธ์ประกาศ  
ก่อนหน้านี้ว่าจะเซ็นเซอร์หน้าตารัฐมนตรีด้วยตัวเอง

ถือเป็นอำนาจสุดท้ายในการ “ทุบโต๊ะ”

แต่แค่ผ่านวันแรกของการเป็นนายกฯมีอำนาจเต็มมือ  
ในการจัด ครม. ตามข่าวหลังพิธีแต่งตั้งนายกฯ “บิ๊กตุ๋”  
มีการเปิดโต๊ะหารือกับแกนนำพรรคพลังประชารัฐ เคลียร์  
โควตา เกือบเก้าอี้รัฐมนตรี

ปรากฏบู้กันแหลก ระหว่างทีมที่อุปถุคผู้มีอำนาจ  
นอกพรรคกับนักการเมืองผู้บริหารพรรค

ว่าด้วยปม “หัก” เหลี่ยมผู้มีอำนาจชิงรวบรัดตัด  
ทำให้พรรคพลังประชารัฐเสีย “ค่าโง่” ให้พรรค  
ประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทย ทั้งเก้าอี้ประธาน  
สภาผู้แทนราษฎร แดมกระทรวงเกรดเอ เก้าอี้หุ้มทอง  
ฝั่งเพชร ทั้ง คมนาคม เกษตรฯ พาณิชย์ สาธารณสุข  
การท่องเที่ยวฯ

แค่แลกกับการตีตัวต่อสืบทอดอำนาจ ไม่สนคน  
ที่ลงแรงสู้รบในสนามเลือกตั้ง

ผลก็คือพลังประชารัฐต้องมาไล่บี้กันเอง ชิงก้างปลา  
ที่เหลืออยู่

เจอเกมป่วนรับน้องซ้อตแรกเข้าไป เล่นเอา  
“ลุงตุ๋” ออกอาการมินยอมรับสภาพเป็นเชิง ต้องปรับ



ตัวเองวิธีการปฏิบัติทางการเมืองเป็นอย่างไร

ไม่ได้ตัดสินใจได้คนเดียวเหมือนเดิมแล้ว

และที่ดับฝันพวกมโนโลกสวยในทุ่งลาเวนเดอร์ “บ๊ิกตู่” ออกตัวลือฟรีเลยว่า ครม. “ลุงตู่ ภาค 2”

คงไม่ใช่รัฐบาลปรับโฉมใหม่เพราะมันมาด้วยกลไก

ของประชาธิปไตยมาจากคนทุกคน มาจากการเลือกตั้ง

ถ้าเราไม่ฟังเขาเลย ไม่ร่วมมือกันเลยจะไปได้

หรือไม่

ออกตัวเป็นนัยอำนาจลดลง ไม่เบ็ดเสร็จเหมือน

เดิมแต่กระนั้นก็ยังมียุทธศาสตร์ “แต่ผมจะมีอำนาจ

ในการตัดสินใจอีกครั้ง เมื่อผมเป็นนายกรัฐมนตรี

ดังนั้นไม่ต้องกังวล”

โชว์พลังผู้นำ กระชับอำนาจ “ปรากฏการณ์สุดท้าย”

ตามหลักการหลายๆที่วางพล็อตไว้รัฐบาลต้องบริหารงาน

ภายใต้นโยบายที่ดี ไม่ใช่ในนโยบายใครนโยบายมัน หรือ

ใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ในการบริหาร

ราชการแผ่นดินต้องบูรณาการ เราจึงได้จัดทำแผน

แม่บท 20 ปี เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกัน

แกะรอยจากประโยคคำพูด ประเมินเงื่อนไข “นายกฯ

ลุงตู่” ส่งสัญญาณขอคุมเกมเองทั้งหมด แบ่งโควตาไปแล้ว

ก็ยังลั้งได้ทุกกระทรวง ไม่ปล่อยมือใครยาวสาวได้สาวเอา

ยึดอำนาจลั้ง กู้สถานการณ์เสียค่าโง่

กระทรวงเศรษฐกิจสำคัญหลุดยุทธศาสตร์

โอกาสเดินหน้าสานต่อเนื้องานเมกะโปรเจกต์และ

สารพัดโครงการประชารัฐที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ วางไว้

4-5 ปี ส่อสะดุดหมด

ที่สำคัญคือการคุมความเสี่ยง “บาดทะยัก” ทุจริต

คอร์รัปชัน

ด้วยคำพูดดูง่าย ๆ แต่ในเชิงปฏิบัติจะคุมได้แค่ไหน

ในสภาพที่เสือหลุดเข้าป่าไปแล้ว



ตามแนวโน้มประมวลจากโฉมหน้า โปษ ธรรม. ที่แผลงๆกันออกมา ในอารมณ์ที่เกรียนก๊ี้บอร์ค ในโลกโซเชียลฯแซวแรง บอกให้ประชาชน เสรีฟข้าวต้มรอเลย

เพราะสื่อเก่ากรรม.

“เต้าหู้ยี้” แน่

ไฟกั๊สไปที่พรรคภูมิใจไทยที่ฟาดขึ้นปลามันกระทรวงคมนาคม มีการวางตัวนายศักดิ์สยาม ชิดชอบเลขาธิการพรรค น้องชายยี่หื้อ “เนวิน ชิดชอบ” นั่งแทนรัฐมนตรีว่าการ มีชื่อของนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี โผล่มาจอร มช.มหาดไทย แต่สักพักเปลี่ยนไปเป็น ร มช.เกษตรฯ

สังเกตว่า ภูมิใจไทยไม่มีแรงกระเพื่อมภายใน จากเกมแย่งโควตาเพราะอยู่กันแบบ “ใจนักเลง” แต่ จะมีปัญหาเกี่ยวกับแรงเสียดทานทางสังคมตามชื่อแคนดิเดต ที่เปิดหน้ามาชนิดสามล้อฮาขี้ยาฮือ

ทำทาย “กล็องมุ่มสูง” ที่สแกนละเอียดยับ ในห้วง รัฐบาลเปลี่ยนผ่าน

ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ที่ว่ามึระเบียบแบบแผน สถาบันการเมือง ไม่ค่อยมีเรื่องแย่งขามข้าวแต่รอบนี้ไม่ใช่ จากปัญหาแตกเป็นเสี่ยงแบ่งเป็นสายวังชิงหลักร่วมรัฐบาล

ด้านหนึ่งปีกนายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ก็มอบให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อนเลขาธิการพรรคไปเปิดดีล กับผู้มีอำนาจนอกพรรคพลังประชารัฐร่วมกับทีมภูมิใจไทย แต่อีกด้านปีกของนายพีระพันธุ์ สาสีรัฐวิภาค นายถาวร เสนเนียม นายกรณ์ จาติกวณิช ก็เข้าตามตรอกออกทาง ประตูไปเจรจากับนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค พลังประชารัฐ

นั่นก็นำมาซึ่งอาการขัดคอ ตามกระแสทีม นายเฉลิมชัยปล่อย โปษรัฐมนตรีมีแต่ชื่อทีม

ผู้สนับสนุนนายจรินทร์ ทำให้นายพีระพันธุ์ นายกรณ์ และนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ลงชื่อยื่นหนังสือ ถึงหัวหน้าพรรค

ดักทางการเกลี้ยเก้าอีรัฐมนตรีต้องแบ่งให้ฝั่ง ไม่หนุนที่ถือแค้น ส.ส.มากกว่าด้วย

ประชาธิปัตย์ก็ฟัดกันแรงๆตามสภาพค่ายที่แตก เป็นเสี่ยง แต่ภายในทีมพลังประชารัฐเองที่วุ่นวายสุด ผลพวงจากผู้มีอำนาจนอกพรรคหักดิบ เปิดบ้านพัก ในค่ายทหาร เอาเก้าอี้เกรดเอไปประเคนให้พรรค ตัวแปร โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่หีบขึ้นปลามัน ไปสบายใจเฉิบ ทำให้เกิดปมระแวง เกมลึกลับ “3 ป.” เทียบดินเลนกับ “2 น.” เล่น “ไฟ 3 กอง”

ทีม “มันจบแล้วครึบนาย” ยึดหมัดทั้งกล้าโหม มหาดไทย คมนาคม

ยังไม่นับพวกที่ถูกเรียกขานว่า “สตาร์ตอัพที่อปูด” สายตรงพีใหญ่ บรรดา เสธ.ชื่อดังที่ตอนเลือกตั้งถือ หัวจ่ายปั๊มสามทหารไปแจกจ่ายนักการเมือง ครอบข้าง ไม่ครอบข้าง อู้ฟู่ไปตามๆกัน

แถมเลือกตั้งเสร็จยังได้เคลมผลงานกวาด ส.ส. แลกโควตารัฐมนตรี

สรุปผู้มีบารมีนอกพรรคพลังประชารัฐกวาด โควตาทั้งสายตรงสายอ้อม ฟาดไปเกือบครึ่ง ธรรม.

เหลือแต่ก้าง กระทรวงเกรดปีเกรดซี ให้นักเลือกตั้ง อาชีพแย่งกัน

ในสถานการณ์ของทีมที่โดนหักหลังพลาดเป้าหมาย ที่หวังไว้ก็คือกลุ่มสามมิตร นำโดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายอนุชา นาคาศัย ต้องวิด ทั้งกระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรฯ ที่ดีตราจอง ไว้ตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้ง

แต่ด้วยเหลี่ยมเขี้ยว บวกพลัง ส.ส.ในกำมือที่ ออกแรงรบมาด้วยลำแข้งกว่า 30 ที่นั่ง สำแดงพลัง

จนนายสุริยะ ได้โควตา รมว.พลังงาน นายสมศักดิ์ ยอมนั่ง รมว.ยุติธรรม นายอนุชา ขึ้นแทน รมช.คลัง “สมศักดิ์-สุริยะ” ไม่ยอมหามท้อปมตีสัตว์ต่ออำนาจฟรีๆ และนั่นก็ไปกระแทก “เสี้ยมต้น” นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ เบอร์หนึ่งพลังพรรคชาติไทยพัฒนา ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ เบอร์หนึ่งพลังพรรคชาติไทยพัฒนา ถึงตัวทุนยักษ์ใหญ่กระเด็น ไปนั่ง รมว.ศึกษาธิการ

ทำให้เกิดอาการเด่นเป็นเจ้าเข้า “ก๊วน กปปส.” ในทีมพลังพรรคชาติไทยพัฒนา ก่อตั้งสภาใหญ่เปิดแนวรบ ถล่มกลุ่มสามมิตร กระพือกระแสต้าน อัดแฉ “สุริยะ-สมศักดิ์” สกัดไม่ให้ยึดเป็น รมว.พลังงาน ตามถึงขั้นมีการปล่อยกระแสปฏิวัติ “ยึด” อำนาจ ภายในพลังพรรคชาติไทยพัฒนา พล.อ.ประยุทธ์ จะมานั่งเป็นหัวหน้าพรรค แทนนายอุตตม สาวนายน นายณัฐพล ยึดแทน เลขาธิการพรรคแทนนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ โดยมี “พี่ใหญ่” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นั่งเป็น ประธานคนชื่อ

ยกสถานะเป็น “พรรคทหาร” เต็มร้อย

สวนกระแสที่ “บิ๊กป้อม” จะไม่ไปต่อ

เพราะถูกเวนคืนเหลือ

เก้าอี้รอง

นายทอย่างเดียว

ตามรูปการณ์ศึกในฝั่งทีมพลังพรรคชาติไทยพัฒนา ส่อล่อกัน หน้าๆ ที่น่าหวังสุดก็คือทีม “4 कुमार” ศิษย์รัก “สมคิด” ที่อุทิศกำลังแรงตั้งพรรคมาตั้งแต่ต้นแต่การันตีเก้าอี้แค่ นายอุตตม ได้นั่ง รมว.คลัง กับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว. การอุดมศึกษา ส่วนนายสนธิรัตน์ เป็น รมว.อุตสาหกรรม

แต่ที่หลุดเฟรมคือนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ที่ถูกวางตัวไว้ที่ รมว.ดิจิทัลฯแบบถูกฝาดูกตัวตามคุณสมบัติครบเครื่อง คนรุ่นใหม่เก่ง ซื่อสัตย์ มีสะอาด สูดท้าย โดนเบียดกระเด็น

ชื่อ “ธรรมเนียม พรหมเผ่า” โผล่มาประกาศองเก้าอี้ไว้ให้ “น้องช้านิ่ง”

มันเป็นอะไรที่สะท้อนกรม. “ลุงตู่” ภาค 2 ยังเน้น แจกจ่ายเก้าอี้รัฐมนตรีตามโควตา ล่อใจพรรคร่วมรัฐบาล ด้วยการแบ่งเค้กก่อนโต จัดผลประโยชน์ตามอำนาจแฝง ความเกรงใจที่ๆน้องๆ

รัฐบาลเปลี่ยนผ่าน ปลอดภัยจากการปฏิรูปการเมือง โดยสิ้นเชิง

ตามสภาพรัฐบาลเสียงปรี่มน้ำ ท่ามกลางความไม่พอใจอาการแค้นฝังลึกในกลุ่มแก๊งต่างๆทั้งในรัฐบาล และภายในพรรคพลังพรรคชาติไทยพัฒนาพร้อมหักล้างกันได้ทุกขณะ

ในจังหวะแรงเสียดทานภายนอก ทีม “นายใหญ่” จ้องรอพลิกขั้ว

ท่ามกลางคลื่นพายุที่กำลังก่อตัวจากปรากฏการณ์ “อีช่อ-นางช่อ” ฝายไล่ล่า ฝายหนุน น.ส.พรรณีการ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ โഴ้ยกันนิ้วกับปม โพสต์ “มิบังควร”

“การเมืองใหม่” กับ “การเมืองเก่า” กำลังบีบกัน ในกระบวนการความคิดของสังคม

อารมณ์ที่ พล.อ.ประยุทธ์ต้องประคองผลประโยชน์ทางการเมือง แลกกับการไปต่อในเกมอำนาจ นำทีม “ฝ่าดงระเบิด” ในสงครามความคิดคนไทย.

## “ทีมการเมือง”

## สบายๆ สไตลไมตรี นมดีทุกวัย ต้มได้ทุกวัน

คนไทยชอบเรียกคนญี่ปุ่นว่ายุ่นหรือไอยู่นที่เป็นเช่นนี้ น่าจะเกิดจาก ในอดีต คนญี่ปุ่นมีรูปร่างเล็กและเตี้ยนั่นเอง

เมื่อทำลิบกว่าปีที่แล้วผมเคยไปแข่งขันบาสเกตบอลที่ประเทศญี่ปุ่น พบว่านักบาสญี่ปุ่นแทบทุกคนมีรูปร่างเล็กและเตี้ยกว่า ในปัจจุบันหากใครไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น จะเห็นได้ชัดว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีรูปร่างสูงขึ้นไปทั้งนี้ทราบมาว่า ทางกรของญี่ปุ่นใช้วิธีอัดนมตั้งแต่เด็ก

อัดนมในที่นี้หมายถึงจะให้เด็กกินนมให้มากขึ้นกินแทนน้ำเลยก็ได้

ในน้ำนมคงไม่ต้องบอกทางวิชาการว่ามีประโยชน์อะไรบ้างแต่รับรองว่านมมีประโยชน์ต่อร่างกาย

แต่เท่าที่ทราบคนไทยยังคงดื่มนมน้อยอย่างเดียวไม่พอ ยังดื่มนมเฉพาะอยู่ในวัยเด็กเท่านั้นพอเป็นผู้ใหญ่ก็จะเลิกดื่ม หันไปดื่มนมเปรี้ยวบ้างแล้วบ้าง

นับเป็นค่านิยมที่ผิดมาตลอดเวลา เพราะคนทุกวัยควรดื่มนม หรือใครที่ไม่ถนัดดื่มนม อาจเปลี่ยนเป็นดูดนมแทนก็ได้ แต่ควรเป็นนมวัวเท่านั้น

ตามสถิติจากหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องบอกไว้ว่าคนไทยดื่มนมเพียง 18 ลิตรต่อคนต่อปี ก็เท่ากับดื่มนมแค่ สิบดาร์ลละ 2 แก้ว

ขณะที่สถิติโลกควรดื่มนม 113 ลิตรต่อคนต่อปี

ความสำคัญของการดื่มนมถึงกับกำหนดให้มีวันดื่มนมโลกขึ้น ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี



ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะไม่เพียงแต่เมืองไทยเท่านั้นที่คนยังดื่มนมน้อยยังมีประเทศอื่น ๆ อีกไม่ต่ำกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

สำหรับเมืองไทยทางการได้รณรงค์ให้คนไทยดื่มนมกันทุกวันถึงกับให้มีนม

โรงเรียน คือ แจกนมให้เด็กดื่ม เพียงแต่ไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรเพราะได้ผลเฉพาะกับเด็ก แต่ผู้ใหญ่ก็ยังไม่ดื่มนมเหมือนเดิม

เพื่อให้คนไทยได้ดื่มนมกันมากขึ้นในปีนี้มีจึงมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาช่วยกัน

ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย สมาคมนิสิตเก่า สัตวแพทย์ สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นอกจากนี้ ยังมีนักโภชนาการ อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ อาจารย์วิเชียร ผลวัฒน์สุข เข้ามาช่วยงาน โดยได้รับความร่วมมือจากสวนดุสิตโพล ในการทำข้อมูล การรณรงค์ให้คนดื่มนมในปีนี้จะ สโลแกนว่า “นมดีทุกวัย ต้มได้ทุกวัน” การรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมได้ใช้วิธี แดลงข่าวเพื่อให้คนไทยได้รู้คุณค่าของนม

มากขึ้นที่สำคัญอย่าง  
ที่ผมได้เขียนบอกไว้ตอนต้นนั่น  
แหละว่า นมไม่ได้มีประโยชน์สำหรับ  
เด็กเท่านั้นแต่ควรดื่มจนแก่เฒ่าหรือ  
จนตายว่่างั้นเองเพราะนมมีประโยชน์กับ  
คนทุกวัย

นอกจากรณรงค์ด้วยการแถลง  
ข่าวแล้วยังได้จัดทำสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่  
ให้คนได้อ่านได้รู้ประโยชน์ในการดื่มนม

หากดื่มนมทุกวันสิ่งที่ได้แน่ ๆ ก็  
คือ ถ้ายังเป็นเด็กก็จะเจริญเติบโตได้ไวถ้า  
เป็นผู้ใหญ่ก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรง ทั้งนี้  
ก็เพราะในนมมีแร่ธาตุแคลเซียมสูง อุดม  
ไปด้วยโปรตีน เกลือแร่ต่าง ๆ ช่วยเสริม  
สร้างกระดูกและฟัน

ถ้าการรณรงค์ทำได้สำเร็จนอก  
จากจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของคนไทยทั่ว  
ทั้งประเทศแล้ว สิ่งที่ได้ตามมาก็คือคน  
เลี้ยงวัวนม

คนไทยก็จะมีอาชีพเลี้ยงวัวนม  
เพิ่มขึ้นซึ่งมีทางเป็นไปได้ไม่ยาก เพราะวัว  
กินหญ้าเป็นหลักที่คืนในเมืองไทยเกือบทุก  
แห่งปลูกหญ้าเลี้ยงวัวได้

ผู้ใดที่คิดว่าถ้ากินนมมาก ๆ  
แล้วจะโง่เหมือนวัวนั้นไม่จริงครับ  
เพราะคนใช้วิธีดูนมจากกล่องและดื่ม  
จากแก้วไม่ได้คลานเข้าไปดูนมจาก  
เต้านมวัวแต่ประการใด.

ไมตรี ลิ้มปิชาติ

# เอกชนมองรัฐนาวา 'บิ๊กตู่ 2' ห่วงเศรษฐกิจ-เสี่ยงปรับหน้า

หลังกำชัยชนะแบบ 'ขาดลอย' ด้วย 500 คะแนน (ส.ส.251+ส.ว.249) ส่งให้ 'บิ๊กตู่' พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่ 2

แน่นอนว่าย่อมถูกจับตาและคาดหวังมากขึ้นกว่า 5 ปี ที่บริหารประเทศจากการยึดอำนาจ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ที่ถือว่าเป็นจุดสลับในช่วงที่ผ่านมา

ส่วนจะทำได้มากขนาดไหน และจะมีปัญหาให้ตามแก้หรือไม่ เอกชนจากหลายฝ่าย มีมุมมองที่น่าสนใจไม่น้อย

## พิเศษ รายงาน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ราคาสินค้าเกษตรของไทยมีความไม่แน่นอนสูง ส.อ.ท.จึงอยากให้รัฐบาลใหม่มีนโยบายดูแลสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพ เพราะจากการลงพื้นที่ของส.อ.ท. พบว่าเกษตรกรยังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

ทั้งที่ราคาสินค้าเกษตรจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจทุกภูมิภาคปรับตัวดีขึ้นได้

"ส่วนกระแสข่าวการวางตัวให้คนของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เข้ามาดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์นั้น ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม เนื่องจากสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการทำงานด้านกระทรวงเกษตรฯ และพาณิชย์เท่าที่ควร อย่างไรก็ตามต้องให้เวลาพิสูจน์ฝีมือ"



ปรีดี ดาวฉาย

สุพันธุ์ มงคลสุธี

บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

นายสุพันธุ์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้รัฐบาลควรนำมาตรการภาษีเข้ามากกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น เช่น มาตรการยกเว้นค่าจดจำนอง อสังหาริมทรัพย์ มาตรการซื้อปศุสัตว์ชาติ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว และการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากปัจจุบันอยู่ที่ 32% และลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากปัจจุบันอยู่ที่ 20% เป็นต้น

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า สิ่งแรกที่รัฐบาลใหม่ต้องเร่งดำเนินการ คือรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้เฉลี่ย 3-4% โดยพิจารณาจากภาพรวมเศรษฐกิจให้ครบถ้วน เช่น กรอบอัตราเงินเฟ้อและการรักษาวินัยการเงินการคลัง คุมตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ส่วนเสถียรภาพของรัฐบาลแม้พรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคจะมีนโยบายที่แตกต่างกัน แต่เชื่อว่าเมื่อเจรจากันได้ข้อสรุปจะประกาศนโยบายที่ชัดเจนเป็นทิศทางเดียวกันแน่นอน

นายพันมิตร อรุณนิรมาน นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การที่นายกรัฐมนตรีมาจากขั้วการเมืองเดิม ทำให้การสานต่อนโยบายมีความต่อเนื่อง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

แต่สถานการณ์ด้านการเมืองในระยะข้างหน้ายังมีความท้าทายอยู่อีกหลายประการ เนื่องจากเสียง ส.ส.ระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10427

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 116.71 Ad Value: 180,900.50

PRValue (x3): 542,701.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: เอกชนมองรัฐหนาว 'บิกตู 2' ท่วงเศรษฐกิจ-เสี่ยงปริมหน้า



มีใกล้เคียงกัน อาจจะทำให้การผลักดันนโยบายหรือการผ่านร่างกฎหมายของฝ่ายรัฐบาลมีความยากลำบาก อีกทั้งการเป็นรัฐบาลผสมจากหลายพรรคการเมือง อาจทำให้การประสานผลประโยชน์ระหว่างพรรคทำได้ยาก

**นายบุญยสิทธิ์ โขควัฒนา** ประธานเครือข่ายหอการค้าไทย กล่าวว่าการได้นายกรัฐมนตรีที่เป็นคนเดิม จะทำให้โครงการต่างๆ ที่ดำเนินการไปแล้ว อย่างเมกะโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะดำเนินการต่อเนื่อง

แต่หนักใจที่รัฐบาลใหม่ยังตั้งไม่เสร็จ ทำให้ประชาชนรอดภัยและเราเสียโอกาส ตลอดจนหน้าตารัฐบาลใหม่ ถ้าหน้าตาดี มีความมั่นคง มีเสถียรภาพก็อยู่ได้นาน แต่ถ้าไม่มีเสถียรภาพก็จะกระทบภาพรวมเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังของปีนี้

**น.ส.กัญญกัณฑ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์** ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือสภาผู้ส่งออก(สรท.) กล่าวว่า การได้นายกรัฐมนตรีคนเดิม ไม่อยากให้งูงไปที่ตัวบุคคล แต่ให้มุ่งไปที่นโยบายในภาพรวม

นอกจากนั้นในส่วนของโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ไฟฟ้า สนามบิน ท่าเรือ ขนส่งทางราง ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เอื้อต่อภาคเอกชน ขณะเดียวกันนโยบายบางอย่างก็มีความน่าเป็นห่วงหากเป็นการแจกเงิน ให้เงิน เพิ่มค่าแรง ซึ่งเท่ากับว่าจะเป็นภาระต่อภาครัฐและเอกชนในระยะยาว

“การจัดตั้งรัฐบาลนั้นไม่ว่าใครจะเข้ามาถือให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติ แก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าการลงทุนเพื่อ



กัญญกัณฑ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์



ธีร์ เต็มพงศ์พันธ์



วัลลภ ศรีฤกษ์งาม

เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน เพราะขณะนี้เงินลงทุนส่วนใหญ่ไหลไปที่เวียดนาม ซึ่งรัฐบาลต้องไม่ทะเลาะเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์กัน ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นให้ได้ เพราะหากการเมืองไม่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านการค้าการลงทุนก็ตกต่ำไปด้วย”

**ส**วาน **นายธีร์ เต็มพงศ์พันธ์** รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด และธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มองว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกฯ ประยุทธ์ อีกสมัย น่าจะส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องในนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายด้านการลงทุน การค้า การส่งออก การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย อย่างเช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ที่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความต่อเนื่อง และความมั่นใจให้กับนักลงทุน

“ถึงแม้ว่ามีเสียงวิจารณ์ว่ารัฐบาลนี้อาจจะไม่มีเสถียรภาพในการใช้เสียงในสภา เพื่อพิจารณาในนโยบายต่างๆ แต่คิดว่าก็มีข้อดี

โดยเฉพาะการที่มีฝ่ายค้านตรวจสอบในสภา จะทำให้เกิดประสิทธิ  
ภาพในกำกับดูแลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการจัดตั้งกรม  
ให้เร็วที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจ และความชัดเจนของนโยบายจาก  
รัฐบาล”

นายวัลลภ ตังคณัฐกร กรรมการบริหารด้านการขาย และการตลาด  
บริษัท ชูชุกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้  
การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ ช่วยสร้างความมั่นใจ และทำให้ทิศทาง  
ของเศรษฐกิจพอคาดเดาได้ง่ายขึ้น แต่สิ่งที่น่ากังวลในตอนนี้ก็คือเรื่อง  
เศรษฐกิจโลก ที่กระทบทั้งการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทย

นายไทรเดช ตังมติธรรม กรรมการ  
ผู้จัดการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าว  
ว่า ข้อดีของการได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากขั้ว  
การเมืองเดิมก่อนการเลือกตั้งทำให้มีความ  
ต่อเนื่องของนโยบายต่างๆ เนื่องจากธุรกิจ  
อสังหาริมทรัพย์ต้องการความต่อเนื่องด้าน  
การก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  
ถนน รถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ รถไฟฟ้าความเร็ว  
สูง ตลอดจนโครงการอีอีซี ก็เช่นกัน



ไทรเดช ตังมติธรรม

โดยปกติแล้วเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่ จะมี  
แนวคิดหรือมีมุมมองต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อาจแตกต่างออกไป  
ซึ่งถ้าเช่นนั้นอาจต้องปรับตัว แต่เมื่อได้รัฐบาลจากขั้วเดิมทำให้มี  
ความต่อเนื่องมากขึ้น

จากมุมมองของภาคเอกชนส่วนต่างๆ เห็นได้ว่าทุกภาคส่วนล้วน  
แต่ห่วงปัญหาด้านเศรษฐกิจ และตั้งความหวังว่ารัฐบาล 'บิกตู 2'  
จะให้น้ำหนักมากเป็นพิเศษ

# พปชร.อีสานบี'บึกตุ'

## กลุ่ม20จว.ขอตำแหน่งขูโหวตสวนมติ/'ดำรงค์'งอแง

ไทยโพสต์ • โศกสุดท้ายตั้งรัฐบาลยังป่วนไม่เลิก ส.ส.อีสาน 20 จังหวัดพลังประชารัฐน้อยใจถูกมองเป็น ส.ส.ตลาดล่าง หวั่นพรรคลอยแพ ลั่นต้องได้ตำแหน่ง ไม่งั้นใช้วิธีสวนมติพรรค ขณะที่ "ดำรงค์" โวย พปชร. ผิดคำพูด แจกกระทรวงทรัพยากรให้พรรคอื่น ขูหุบทวนก่อนทูลเกล้าฯ ถวาย ถ้าไม่ตอบสนองขอเป็นฝ่ายค้านอิสระ สำหรับประชาชนบีบิตย์ถกมาราถอนลงตัวแล้ว จบตามโผเดิม แต่ "นิพนธ์" ขอแลกเก้าอี้กับ "จตุติ"

การประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาชนบีบิตย์ตั้งแต่ช่วงปลายวันศุกร์จนถึงช่วงเย็นและประชุม ส.ส.พรรคต่อเนื่องจนกระทั่งช่วงดึก เพื่อพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในโควตาของพรรคประชาชนบีบิตย์ 8 ตำแหน่ง 7 คน ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี, รว.พาณิชย์, รว.เกษตรฯ, รว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, รช.มหาดไทย, รช.คมนาคม, รช.สาธารณสุข และ รช.ศึกษาธิการ โดยมีนายจตุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรค ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค เป็นผู้นำเสนอบริเต็น

อ่านต่อหน้า 10

### พปชร.อีสานบี

การประชุม

โดยได้ให้เจ้าหน้าที่แจกรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นรัฐมนตรี เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับพรรคประกอบด้วย 1.นายจตุรินทร์ 2.นายเฉลิมชัย 3.นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค 4.นายจตุติ ไกรฤกษ์ รองหัวหน้าภารกิจ 5.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าภารกิจ 6.นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้า

ภาคกลาง และ 7.นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา จากนั้นเปิดให้มีการอภิปรายนั้น

ภายหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรคร่วมกับ ส.ส.ยาวนาน ที่ประชุมก็ยังไม่ได้ข้อยุติใน 7 รายชื่อที่กรรมการบริหารพรรคเสนอให้พิจารณา โดยมีปัญหาใน 2 รายชื่อ คือนายนิพนธ์และคุณหญิงกัลยา เพราะ ส.ส.สาย กปปส.ได้ลุกขึ้นทักท้วงถึงการกระทำของผู้บริหารพรรคที่กำหนดรายชื่อมาล่วงหน้า แทนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณาอย่างอิสระ ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่เคยมีการทำมาก่อน

นายอิสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ อภิปรายแสดงความไม่พอใจว่าการกำหนดรายชื่อเช่นนี้เหมือนกับการจองกิน รวมถึงชี้ว่าคุณหญิงกัลยาเคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อน แต่ไม่ได้มีผลงานโดดเด่น ขณะที่ตนเองมีความอาวุโสและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของภาคอีสาน แต่ผู้บริหารกลับไม่เสนอชื่อ

นอกจากนี้ นายสาทิติย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง ยังได้ท้วงติงกรณีนายนิพนธ์ที่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรี ทั้งๆ ที่ขณะนี้เข็เป็นนายก อบจ.สงขลาอยู่ ถือว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากที่ผ่านมามาออกจากพรรคไปทำงานการเมืองท้องถิ่น แต่ในขณะนี้จะลาออกจากการเมืองท้องถิ่นเพื่อกลับมาเป็นรัฐมนตรี ถือว่าไม่ยุติธรรมกับคนในพรรค

จากนั้นนายจตุรินทร์ได้ชี้แจงว่า นายนิพนธ์เป็นนายก อบจ.ในนามพรรค และทำหน้าที่ได้ดี สร้างชื่อเสียงให้กับพรรค มีผลงานในการนำยางพารามาทำถนน ถือเป็นต้นแบบที่รัฐบาลนำมาใช้ จึงถือว่ามีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี อีกทั้งยังช่วยทำหน้าที่ประสานงานในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ด้วย

### ประชุมข้ามวันข้ามคืน

ขณะที่นายนิพนธ์ชี้แจงว่า การที่ตนรับตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อพรรค และไม่ทำให้เสียงประมาณแผ่นดิน เนื่องจากการจะมีเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคำสั่งของ คสช. ซึ่งเชื่อว่าจะมีการเลือกใหม่ทั่วประเทศอยู่แล้ว

รายงานข่าวแจ้งว่า ในที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง แต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ โดย ส.ส.สาย กปปส. พยายามผลักดันนายอิสระแทนคุณหญิงกัลยา และนายสาทิติย์แทนนายนิพนธ์ แต่ก็ยังไม่มีการลงมติเปลี่ยนแปลงผลการประชุมของกรรมการบริหารพรรค

กระทั่งเวลา 22.00 น. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้เสนอให้ผู้บริหารพรรคเปิดเผยให้ชัดเจนว่าใครจะได้ดำรงตำแหน่งอะไร ทำให้นายจตุรินทร์สั่งพักการประชุม โดยมีการประชุมนอกรอบระหว่างบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีทั้ง 7 คน โดยหารือกันราวครึ่งชั่วโมง

จากนั้นนายเฉลิมชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายจตุรินทร์จะดำรงตำแหน่งรองนายกฯ ควบ รว.พาณิชย์, นายเฉลิมชัย รว.เกษตรฯ, นายนิพนธ์ รว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายจตุติ รช.มหาดไทย, คุณหญิงกัลยา รช.ศึกษาธิการ, นายถาวร รช.คมนาคม และนายสาธิต รช.สาธารณสุข โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ให้การรับรองทั้ง 7 รายชื่อแล้ว

หลังเลิกประชุมดังกล่าว นายจตุรินทร์ได้นัดพูดคุยเฉพาะผู้มีรายชื่อข้างต้นต่อเนื่องทันที ซึ่งนายนิพนธ์และนายจตุติได้พูดคุยกันว่าตำแหน่งที่ตนเองได้รับมอบ



หมายให้ไม่ค่อยถนัด โดยนายนิพนธ์ระบุว่าที่ผ่านมาทำงานและดูแลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตลอด ถ้าให้ไปนั่งเป็นรมช.การพัฒนาสังคมฯ ก็นึกไม่ออกว่าจะเข้าไปทำอะไร เช่นเดียวกับนายจตุติ กล่าวว่ามีถนัดงานด้านปกครองอย่างกระทรวงมหาดไทย ดังนั้นจึงขอลบตำแหน่งกับนายนิพนธ์

อย่างไรก็ตาม กรณีนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุม จึงทำให้ต้องทำหนังสือถึงเลขาธิการพรรค ขอให้ทบทวนมติคณะกรรมการ เพื่อนำไปสู่การขอมติเวียน ดังนั้น กรรมการบริหารพรรคและ ส.ส. รวม 13 คน ได้ลงนามร่วมกันในหนังสือดังกล่าว

โดยระบุว่า ตามที่มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารและ ส.ส.ของพรรค เพื่อคัดสรรบุคคล ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี โดยที่ประชุมมีมติให้นายนิพนธ์เป็น รมว.การพัฒนาสังคมฯ และให้นายจตุติ เป็น รมช.มหาดไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมลงชื่อดังกล่าวขอให้ทบทวนมติสลับให้นายนิพนธ์เป็น รมช.มหาดไทย และให้นายจตุติเป็น รมว.การพัฒนาสังคมฯ แทน **'เทพไท' ชมกันเอง**

สำหรับผู้ที่ลงชื่อมีทั้งนายอิสสระ สมชัย, นางเจิมมาศ จิงเลิศศิริ, นายวิรัช รัมย์เย็น, นายจตุติ, นายนิพนธ์, คุณหญิงกัลยา และนายถาวร จากนั้นได้ออกเป็นหนังสือเพื่อขอมติเวียนให้ความเห็นชอบจากกรรมการบริหารพรรคและ ส.ส.ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่ลงมติเห็นชอบให้นายนิพนธ์เป็น รมช.มหาดไทย และนายจตุติเป็น รมว.การพัฒนาสังคมฯ

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าเมื่อคืนวันที่ 14 มิ.ย. ต้องยอมรับความจริงว่าพรรคประชาธิปัตย์มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งจริงๆ เพราะมีการประชุมร่วมของ ส.ส.กับกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) เพื่อพิจารณาผู้เหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรียาวนาน 9-10 ชม. นับว่าเป็นการประชุมมาราธอนอีกครั้งหนึ่งของพรรค ซึ่งในที่ประชุมค่อนข้างมีความเห็นที่หลากหลาย มีการอภิปรายเรื่องคุณสมบัติของแคนดิเดตแต่ละคนอย่างกว้างขวาง ในที่สุดก็หาข้อสรุปกันได้ แม้จะมีความเห็นต่างอยู่บ้าง แต่สุดท้ายก็มีข้อสรุปตรงกัน

เห็นชอบแคนดิเดตทั้ง 7 คนตามที่ กก.บห. เสนอมาอย่างราบรื่น

"ผมขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกทั้ง 7 คน ที่ได้รับมอบหมายให้ไปทำหน้าที่แทนเพื่อนๆ ในรัฐบาลชุดนี้ ขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ผลักดันเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคให้สำเร็จทั้ง 3 ข้อ เพื่อประโยชน์ของพรรค ประเทศชาติ และประชาชนให้จงได้ และสำหรับเพื่อนๆ อีกหลายคนที่ยังขาดตำแหน่งในครั้งนี้ ขอให้กำลังใจในการทำหน้าที่ ส.ส.ที่ดีของพรรคและประชาชน เพราะการทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง ไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐมนตรี หรือฝ่ายบริหารเท่านั้น การเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็สามารถทำหน้าที่ออกกฎหมาย ตรวจสอบ ถ่วงดุล ฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ" นายเทพไทกล่าว

นายเทพไทกล่าวต่อว่า ในพรรคประชาธิปัตย์ยังมีสมาชิกที่มีความสามารถอีกหลายคน แต่ตำแหน่งมีจำกัด ก็ต้องรอโอกาสในครั้งต่อไป เชื่อกันว่าพรรคจะต้องให้โอกาสกับสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถที่ยังเหลืออยู่ ขอให้เรายึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรค ลักวันหนึ่งโอกาสก็จะเป็นของพวกเราทุกคน และขอขอบคุณในน้ำใจและสปิริตของ ส.ส.ทุกคน ที่ยอมรับกติกาและมติของที่ประชุม อาจจะไม่ถูกใจเพื่อน ส.ส.ทุกคน แต่ถือได้ว่ามติของพรรคครั้งนี้เป็นความลงตัว และเหมาะสมทุกประการ ผลงานเท่านั้นที่จะพิสูจน์ฝีมือของท่าน ถ้าท่านไม่ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ ก็ต้องพร้อมยอมรับความเปลี่ยนแปลง เพราะมีการคาดเดาจากหลายฝ่ายว่ารัฐบาลชุดนี้อาจจะมีอายุสั้น อยู่ไม่ครบเทอม ดังนั้นรัฐมนตรีของพรรคทุกคนจะต้องทำงานแข่งกับเวลา เพื่อสู้ชีวิตจากพี่น้องประชาชนกลับมาโดยเร็วที่สุด เพื่อผลการเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้นำพาพรรคกลับมาสู่จุดเดิมเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไป

### ภูมิใจไทยจบแล้ว

ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นมีความคืบหน้าเรื่องรายชื่อเช่นกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ส่งรายชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย 8 ตำแหน่งให้ พล.อ.ประยุทธ์

จันทร์โอชา นายกฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยในส่วนรายชื่อ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลนั้น ซึ่งทางพรรคยืนยันจะส่งไปรับตำแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์เช่นเดิม และให้สิทธิ์นายกฯ เป็นผู้พิจารณาตัดสินขั้นสุดท้าย

ส่วนอีก 7 ตำแหน่งยังเป็นเช่นเดิมคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ดำรงตำแหน่งรองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม, นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ สามีนางนาที่ รัชกิจประการ แม่ทัพภาคใต้ ตำแหน่ง รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา

ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ประกอบด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ดำรงตำแหน่ง รมช.มหาดไทย, น.ส.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ และนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ส.ส.บัญชีรายชื่อ รมช.พาณิชย์

ขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนาแจ้งว่าสำหรับ 2 รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมไม่รวมครม.นั้น น.ส.กัญญา ศิลปอาษา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ได้คัดเลือก 2 จาก 24 รายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคได้มีมติเสนอให้พิจารณาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา

โดย น.ส.กัญญาได้เสนอชื่อ นายวราวุธ ศิลปอาษา ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับนายประภัตร โพธสุธน ส.ส.สุพรรณบุรี เลขาธิการพรรค ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปยังพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อพิจารณาร่วมกันใน 3 มติ 1.ตำแหน่งอะไร 2.บุคคลนั้นเหมาะกับตำแหน่งหรือไม่ และ 3.ความเหมาะสม

โดย พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เป็นผู้พิจารณารอบสุดท้าย โดยแกนนำพรรคเชื่อว่าทั้ง 2 รายชื่อที่เสนอไป จะผ่านการพิจารณาในขั้นสุดท้าย เพราะจนถึงขณะนี้ฝ่ายประสานงานยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาถึงปัญหาใดๆ ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นภายนอกเหนือจากการประสานงานนั้น พรรคไม่ขอรับทราบ

**‘ดำรงค์’ งอแง**

อย่างไรก็ตาม บางส่วนกลับยังมีปัญหา เช่น นายดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรคกรีนผืนป่าประเทศไทย แถลงทบทวนท่าทีการร่วมงานกับรัฐบาล เขาอ้างว่านับตั้งแต่ที่มีการเลือกตั้งเสรีจลัน ยังไม่ได้รับการประสานจากพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยก่อนหน้านั้นทางพรรคพลังประชารัฐเคยเสนอเงื่อนไขให้พรรคกรีนผืนป่า มาช่วยทำงานในส่วนของการดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเชื่อมั่นว่าพรรค พปชร.จะเป็นผู้ดูแลกระทรวงนี้ เพราะนโยบายเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติตรงกับนโยบายพรรคตัวเอง

นายดำรงค์กล่าวว่า นอกจากนั้นข่าวที่ปรากฏออกมากลับกลายเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาดูแลกระทรวงดังกล่าวแทน ทำให้ต้องตัดสินใจเลือกที่จะเป็นฝ่ายค้านอิสระ ส่วนที่ว่าหากพรรคชาติไทยพัฒนาที่ดูแลกระทรวงทรัพยากร จะทบทวนให้พรรคกรีนผืนป่า มาช่วยดูแลนโยบายนั้น ก็เชื่อว่าจะไม่มีประโยชน์ เนื่องจากมีนโยบายที่แตกต่างกัน หากเข้าไปช่วยงานคิดว่าคงไม่สามารถเดินหน้านโยบายได้เต็มที่ พร้อมกันนี้ยังได้ยื่นเงื่อนไขให้พรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลทบทวนสิ่งที่พรรคกรีนผืนป่า ต้องการ ซึ่งจะใช้เวลาถึงวันที่ส่งชื่อทูลเกล้าฯ ถวายเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่ม 10 พรรคเล็ก ล่าสุดมีความเป็นไปได้ว่า 10 พรรคเล็กจะไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีหรือตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย เนื่องจากขณะนี้โควตาตำแหน่งดังกล่าวได้จัดสรรให้พรรคร่วมรัฐบาลลงตัวเรียบร้อยแล้ว โดยหากอีก 1-2 วันนี้ นายกฯ ไม่เรียกให้ 10 พรรคเล็กไปส่งประวัติเพิ่มเติม 10 พรรคเล็กก็อาจจะไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีและตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย

อย่างไรก็ตาม ยังมีความเป็นไปได้ว่าภายหลังจากจัดสรรโควตารัฐมนตรีเสรีจเรียบร้อยแล้ว นายกฯ อาจจะมีการจัดสรรตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี ที่ปรึกษา รัฐมนตรี หรือตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี เป็นต้น ให้กับทั้ง 10 พรรคเล็กพรรคละ 1 ตำแหน่งอีกครั้ง

ที่ศูนย์ประสานงานพรรคพลังประชารัฐ จ.ขอนแก่น ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถ.ศรีจันทร์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ ว่า ขณะนี้กลุ่ม ส.ส.อีสานทุกคนล้วนกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในการที่พรรคจัดสรรตำแหน่งต่างๆ ให้ ส.ส. ของพรรค ถึงขั้นกลัวว่าจะถูกกลืนแพะของกลุ่ม ส.ส.ในภาคอีสาน จนไม่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคใดๆ

“เรามีการพูดคุยไว้ตั้งแต่เริ่มต้น ให้อยู่เฉยๆ ทางผู้ใหญ่จะดูแล และจะดูแลให้อย่างทั่วถึง มีความเป็นธรรม แต่วันนี้ที่เราสังเกตดู คนที่อยู่เฉยๆ มักจะเป็นสุภาพบุรุษหรือ ส.ส.ตลาดล่าง ไม่ได้รับการดูแล แต่คนที่ไปจี๋เข้าถึงเย็นถึงจะได้รับการดูแล วันนี้กลุ่ม ส.ส.อีสานมองว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรตำแหน่งที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในภาคอีสานตอนบน ซึ่งภาคอีสานมี 20 จังหวัด แต่ได้รับการดูแลเฉพาะที่ จ.นครราชสีมา มันเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นควรจะให้ความสำคัญธรรมจัดสรรกันอย่างทั่วถึงด้วย”

**ขู่สวนมติพรรค**

นายเอกราชกล่าวว่า พรรคประชาธิปไตยแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารของพรรค มีความมุ่งมั่นชัดเจน โดยยืนยันในการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรคที่จะต้องอยู่ทุกภาค แม้แต่ภาคอีสานมีเสียง 2 คนก็ต้องมีรัฐมนตรี 1 คน เพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายของพรรค แต่ ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐเราไม่ได้รับการเหลียวแลจากผู้บริหารพรรคอย่างที่ควร จึงอยากจะไปถึงผู้บริหารให้ดูแลและให้ความสำคัญอย่างทั่วถึงด้วย ถ้าไม่อย่างนั้น กลุ่ม ส.ส.ภาคอีสาน จะหารือกันและทบทวน การทำงานร่วมกับพรรคพลังประชารัฐต่อไป

“คงไม่ใช้การลาออก ส่วนจะทำอย่างไร เราจะวางมาตรการ พวกเราใน 20 จังหวัด จะมาคุยกัน แล้วก็จะมีมติร่วมกันว่าเราจะขับเคลื่อนไปในแนวทางที่พวกเราเห็นสมควร อาจจะไม่เป็นไปตามมติของพรรคก็ได้ ส.ส.ทุกคนไม่ใช่เด็ก เราเป็นผู้ใหญ่ ทุกคนอาสาเข้ามาทำงานเพื่อพี่น้อง

ประชาชน ทุกคนต้องการขับเคลื่อนการพัฒนา จะดูแลพี่น้องประชาชน แต่ถึงเวลาหลังเลือกตั้งกลับกลายเป็นว่าการรับปากของเรามันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ ถ้าหากว่าเราไม่ได้เข้าไปบริหารงานในฐานะคณะบริหารของรัฐบาล เพราะถ้าเป็น ส.ส.อย่างเดียว เราจะขับเคลื่อนไปลำบาก ประชาชนจะเกิดความผิดหวัง และที่สุดท้ายขับเคลื่อนของพรรคพลังประชารัฐก็จะติดขัดแล้วก็จะสะดุด และอาจจะถึงจุดที่อาจบอกว่าไม่ต้องเดินต่อไปในภาคอีสาน”

เขายกอีกว่า ขณะนี้การจัดตั้งรัฐบาลเกือบเรียบร้อยแล้ว 90% ส.ส.อีสานไม่ได้เข้าไปก้าวก้าวการจัดสรรตำแหน่งหรือเรียกร้อง ทุกคนอยู่นิ่งๆ เพื่อให้ผู้ใหญ่สบายใจ ไม่ต้องยึดติดในการที่จะจัดสรรตำแหน่งด้วยความเหมาะสม เพราะคิดว่าผู้ใหญ่ของพรรคต้องให้ความสำคัญอย่างทั่วถึง แต่พอฟังและนั่งมาจนถึงนาทีสุดท้าย ทุกคนรู้สึกว่าจะไม่ได้รับการเหลียวแล จึงต้องออกมาเรียกร้องกับผู้ใหญ่ว่า ควรจะดูแลให้ทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อที่จะขับเคลื่อนพรรคพลังประชารัฐไปข้างหน้าร่วมกันได้

“เราต้องการเข้าไปเป็นคณะบริหารร่วมกับ ครม. ส่วนด้านไหนเป็นอำนาจของผู้หลักผู้ใหญ่ในการที่จะพิจารณาความเหมาะสม เราไม่ได้เรียกร้องต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้ แต่มันควรจะมีส่วนในการที่จะเข้าไปขับเคลื่อนนโยบายของพรรค เพื่อตอบสนองการพัฒนาจังหวัดในภาคอีสานตอนบน

เพราะเพียงแคการเป็น ส.ส. ไม่สามารถที่จะไปขับเคลื่อนในเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณได้ เพราะมันขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 185 (2) มันจะผิดถ้าเราจะขับเคลื่อน ไปจัดสรร ไปเสนองบประมาณ เพราะถ้าหากว่าเราไม่มีส่วนที่จะไปบริหารงบประมาณในฐานะผู้บริหารร่วมกับรัฐบาลแล้ว โอกาสที่จะตอบสนองต่อการดูแลพี่น้องประชาชนมันเลื่อนรางพี่น้องแพะจะไม่ได้รับอะไรเลย และพรรคพลังประชารัฐก็จะกลายเป็นพรรคพูดแล้วไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ อยากให้ผู้ใหญ่เข้าใจด้วยว่าเราเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ติดต่อกับพี่น้องประชาชนตลอด เราทราบ

ถึงความต้องการและเข้าใจพี่น้อง เราจึงเรียกร้องว่าภาคอีสานตอนบนก็ควรจะมีส่วนในการที่จะเข้าไปขับเคลื่อนร่วมกับภาคอื่นๆ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง”

นายเอกราชกล่าวในที่สุดว่า ส.ส.อีสานไม่ได้เรียกร้องตำแหน่งรัฐมนตรี แต่เราอยากเป็นคณะผู้บริหาร แค่ 2 คนก็พอแล้ว เพราะตามโพลต่างๆ โคราชได้แล้ว แต่ศูนย์ขอนแก่นกับอุบลรวมกันทั้งหมด 1,364,761 คะแนน ถ้าคิดกันเป็นสัดส่วน 71,000 คะแนนต่อ 1 คน เราได้ ส.ส.ถึง 19 คน ไม่ได้แพ้ภาคอื่นไม่ได้แพ้จังหวัดอื่น เพราะฉะนั้นปาร์ตี้ลิสต์ตั้งแต่ลำดับ 1 ถึง 16 คือคะแนนที่ไปจากภาคอีสาน

### ฝากถึง 'บึกตุ้'

ด้านนางลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ประชาชนกำลังดูว่า พล.อ.ประยุทธ์ที่กำลังจะถูกสภาฯ ฝากคุณสมบัตินี้ที่ไม่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี จะใช้หลักอะไรมาแบ่งปันผลประโยชน์ในการเกลี้ยเก้ายกกระทวงให้กับพรรคการเมืองต่างๆ จะจัดคนเป็นรัฐมนตรีตามความรู้ความสามารถ หรือจัดแบบต่างตอบแทน หรือจัดตามแรงกดดันของพรรคการเมือง ซึ่งมีข่าวว่าบางพรรคร้องขอเก้าอี้ รมต.คงมีรับปากกันไว้ก่อน ถ้าไม่ให้ก็จะถอนตัวไปเป็นฝ่ายค้านอิสระ

เธอบอกว่า การเป็นผู้นำบนตำแหน่งนายกฯ ไร้ซึ่งศักดิ์ศรีและความสง่างาม เพราะได้คะแนนจาก ส.ว.ที่ไม่สะท้อนความรู้สึกของประชาชน และจากนักการเมืองที่ทรยศประชาชนไม่รักษาสัจวาจา เคยประกาศจะไม่สนับสนุนเผด็จการตอนหาเสียง รวมทั้งได้ชัยชนะมาบนกติกาที่ไม่เป็นธรรม จนถูกเด็กนักเรียนนำไปล้อเลียนบนพานไหว้ครู ทำให้ไม่มีความสง่างามเลยในสายตาประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ หัวนเกรงว่าจะกระทบความเชื่อมั่นของบรรดานักลงทุนทั่วโลก คนไทยหวังจะได้เห็นเศรษฐกิจฟื้นคงเป็นไปได้ยาก เมื่อเปิดประชุมสภาผู้แทนฯ ในแต่ละสัปดาห์ พล.อ.ประยุทธ์ต้องมาประชุม จะมาอ้างติดประชุมกรรมการชุดนั้นชุดนี้ไม่ได้ หรือเกลี้ยหนีประชุมเพราะไม่ยอมฟังเสียงตัวแทนประชาชนก็ได้

นางลดาวัลย์กล่าวอีกว่า จึงขอให้

ย้อนดูประวัติศาสตร์การเมืองสมัย พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่มี พล.ร.อ.สังัด ชลอรอยู่ เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารเมื่อ 6 ต.ค.2519 มาเป็นนายกฯ หลังเลือกตั้งเดือน เม.ย.2522 เป็นรัฐบาลผสมหลายพรรค รัฐบาลเสียงปรี่มน้ำ มีอยู่ครั้งหนึ่งในการประชุมสภาฯ พล.อ.เกรียงศักดิ์ไม่มาเข้าร่วมประชุมในฐานะนายกฯ ได้ถูก ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ส.ส.กรุงเทพฯ หัวหน้าพรรคกิจสังคม ยื่นขึ้นพูดด้วยน้ำเสียงกราดเกรี้ยวลั่นสภาด้วยความไม่พอใจที่ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ซึ่งไม่ได้เป็น ส.ส.ไม่มาร่วมประชุมเพื่อตอบกระทู้ถามในฐานะนายกฯ ว่า “ผมขอให้ท่านประธานสภาฯ ไปตามจิกหัวหน้านายกฯ มันมาเข้าประชุม ส.ส.” หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวใหญ่หน้า 1 ทุกฉบับในเช้าวันรุ่งขึ้น พล.อ.เกรียงศักดิ์ซึ่งได้ฉายาจากสื่อว่า “อินทรียี่แห่งทุ่งบางเขน” เป็นนายกฯ เพียง 6 เดือนก็เกิดวิกฤติ ต้องลาออก

“จึงขอฝากไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ว่า เปิดประชุมสภาแล้วอย่าหนี มาตอบมาชี้แจงฝ่ายค้านด้วยตัวเอง จะพูดพาล่ามแบบพูดคนเดียวเหมือนทุกคืนวันศุกร์ 5 ปีที่ผ่านมาไม่ได้ ขอแนะนำให้ถามตัวเองอีกครั้งว่า มาเป็นนายกฯ สมัย 2 เพื่อสืบทอดอำนาจเป็นการตัดสินใจที่ผิดอย่างมหันต์หรือไม่ อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ รับผิดชอบต่อสมาชิกพรรคพลังประชารัฐโดยเร็ว วันนี้นัฟุ้งนี่ยิ่งดี แล้วมาเป็นหัวหน้าพรรคด้วยอยากดูว่าจะไปได้สักกี่น้ำ จะได้รับความเกรงใจจากรัฐมนตรีและ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลแค่ไหน ส่วนกับ ส.ส.ฝ่ายค้านนั้นไม่มีความนับถือ ไม่เกรงใจ พล.อ.ประยุทธ์นั้นแน่นอนอยู่แล้ว” โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าว **'เลี้ยอ้อย' ถล่ม 'บึกตุ้'**

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีต รมว.ศึกษาธิการ โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว Chaturon Chaisang เป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีกระแสข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์จะเป็นหัวหน้าพรรค การที่พลเอกประยุทธ์จะเป็นหัวหน้าพรรค พปชร. น่าจะเกิดจากความจำเป็นที่จะต้อง

มาคุมสถานการณ์ในพรรคไม่ให้แตกแยกในลักษณะไม่มีใครฟังใคร เพราะนักการเมืองประเภทเขี้ยวลากดินทั้งหลายคงไม่ยอมฟังพวกที่มาจากสายธุรกิจ แล้วมาโตทางลัดโดยผ่านการเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลคสช. ก็มีแต่พลเอกประยุทธ์ที่จะเอาอยู่ ที่สำคัญเพราะมี ส.ว. 250 คนอยู่ในมือ เมื่อรวมกับเสียง พปชร.ที่พลเอกประยุทธ์ก็เป็นหัวหน้าด้วย ใครไม่ยอมฟังก็ต้องฟัง

แต่การที่พลเอกประยุทธ์มาเป็นหัวหน้าพรรคเองก็จะมีปัญหาอย่างน้อย 2 อย่างคือ หนึ่งนโยบายรัฐบาล คสช.ที่พลเอกประยุทธ์และนายสมคิดประกาศว่าต้องทำอย่างต่อเนื่อง แต่จะไม่ตรงกับนโยบายของพปชร. ที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้า ไม่นับว่าพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคก็ยืนยันว่าต้องใช้นโยบายของตนบริหารประเทศ รัฐบาลนี้จะมีนโยบายอย่างไร และจะอธิบายต่อประชาชนอย่างไรว่าเหตุใดจึงไม่มีใครในรัฐบาลที่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเลย

สอง มีความเป็นไปได้มากที่ความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประยุทธ์กับผู้นำกองทัพจะเปลี่ยนไปจากสมัยที่พลเอกประยุทธ์ยังเป็นหัวหน้า คสช.อยู่ เพราะโดยประเพณีและวัฒนธรรมของไทยในหลายสิบปีมานี้ ผู้บังคับบัญชากองทัพจะไม่ยอมรับนับถือหัวหน้าพรรคการเมืองแม้หัวหน้าพรรคการเมืองจะเคยเป็นผู้นำกองทัพมาก่อนก็ตาม สถานะของพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลจึงจะไม่เสถียรภาพมั่นคงเหมือนรัฐบาล คสช.

ส่วนปัญหาที่จะไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นจากการมาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองของพลเอกประยุทธ์เรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ ก็คือการเผชิญหน้ากับฝ่ายค้านและผู้เห็นต่างทั้งในสภาและนอกสภา ซึ่งเป็นสถานการณ์ใหม่ที่พลเอกประยุทธ์ไม่เคยเจอมาก่อน ในขณะที่พลเอกประยุทธ์เองไม่อาจใช้บุคลิกแบบเดิมๆ ได้ แต่จะเปลี่ยนบุคลิกก็เป็นไปไม่ได้

อย่างไรก็ตาม การผันตัวเองจากหัวหน้า คสช.ที่มีอำนาจล้นฟ้า มาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่ขาลอยจากกองทัพและต้องอยู่ท่ามกลางเสียงหึงกระตังในพรรคการเมือง และยังคงต้องถูกตรวจ

สอบจากฝ่ายต่างๆ ที่มีอิสระและเสรีภาพมากขึ้น ก็จะทำให้การเมืองจากนี้ไปเป็นเรื่องน่าติดตามอย่างมาก

### 'ศรีสุวรรณ' ทำงาน

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์สมาคมเรื่อง "คัดค้านการนำนักกฎหมายไร้หลักการเข้าร่วม ครม.ประยุทธ์" ระบุว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสารมวลชนเป็นการทั่วไปว่า คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งประยุทธ์-1 จะมีการดัดนักกฎหมายไร้หลักการคนเดิมมาร่วมเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนั้น

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ติดตามพฤติการณ์ของบุคคลดังกล่าวมาโดยตลอด แล้วเห็นว่าหาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดึงบุคคลดังกล่าวมาร่วม ครม.อีกครั้ง จะทำให้ภาพลักษณ์และความสง่างามของคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหมดลึกลง ทั้งนี้บุคคลที่จะเข้ามาร่วมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ควรเป็นตัวแทนของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งตามครรลองประชาธิปไตย ไม่ใช่เป็นอีแอบคอยเซลิเยร์ หรือแก้ต่างให้กับรัฐบาลโดยไม่ยืนอยู่บนหลักกฎหมายของบ้านเมือง แต่มุ่งแต่จะอธิบายหลักกฎหมายให้ผิดเพี้ยนเพื่อหวังเอาใจผู้มีอำนาจเท่านั้น ซึ่ง

เป็นการกระทำที่น่ารังเกียจของบรรดานักกฎหมายที่ยึดมั่นในหลักการและผดุงความเป็นธรรมทั่วประเทศ

ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่บุคคลดังกล่าวมาดำรงตำแหน่งเสนาบดีได้นั้นไม่เคยเลยสักครั้งที่จะผ่านกระบวนการเลือกตั้งตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แต่กลับได้ดิบได้ดีเพราะอาศัยเป็นนักกฎหมายที่คอยหาช่องว่างทางกฎหมายเพื่ออธิบายหรือแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มีอำนาจแต่ละยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นช่วงประชาธิปไตยเต็มใบ ครึ่งใบ หรือเผด็จการ โดยไม่คำนึงว่าจะถูกก่นด่าจากสังคมอย่างไร หรือไม่

ปัจจุบันถ้านายกรัฐมนตรียอมรับว่าเป็นยุคของการปฏิรูปการเมืองจริงตามปณิธาน ก็ไม่ควรนำบุคคลประเภทดังกล่าวมาร่วม ครม. อันจะเป็นตัวถ่วงทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลติดลบได้เร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังมีนักกฎหมายที่เก่ง ฉลาด และมีประสบการณ์ทางการบ้านการเมืองที่มีคุณธรรมสูงอีกมากมายให้นายกรัฐมนตรีได้จิ้มเลือกในกลุ่ม ส.ส. 254 คนที่มีอยู่ในฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาล ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงไม่ควรเลือกนักกฎหมายที่ไร้หลักการและไม่ผ่านการเลือกตั้งมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้ประชาชนเขาตำทั้งประเทศอีกต่อไป.

## คุมราคาน้ำมันปาล์มป่วน ค้าปลีกกวนคนแห่ซื้อตุน สอท.แน่ดันศก.ฐานราก

ร้านค้าปลีกป่วน คุมราคา กว้านซื้อตุนน้ำมันปาล์ม  
บรรจขวด ห่วงราคาแพงขึ้น ปชช.เดือดร้อน ลุ้นทีม  
ศก.รัฐบาลใหม่ เร่งสร้างผลงาน 3-6 เดือน จี้แก้ปัญหา  
ปากท้อง-ดันเศรษฐกิจฐานราก (อ่านต่อหน้า 8)

### ต่อจากหน้า 1

### น้ำมันปาล์ม

#### หวังทีมศก.สร้างผลงานใน3ด.

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาลชุดใหม่ เป็น ครม.ที่ประชาชนคาดหวังในการทำงานสูง โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจทั้งกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน ต้องมาทำงานในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกกำลังสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ทำให้เศรษฐกิจไทยในปี 2562 อยู่ในภาวะซบเซา จาก 2 ปีก่อนเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเติบโตในระดับกว่า 4%

นายธนวรรธน์กล่าวว่า กรณีที่สหรัฐประกาศสงครามการค้ากับจีนในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ประกอบกับการเมืองไทยยังไม่นิ่งจากการจัดตั้งรัฐบาล ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเริ่มซบเซา นอกจากนี้ เศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 1/2562 ขยายตัวเพียง 2.8% ต่ำสุดในรอบ 17 ไตรมาส ดังนั้น คนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีหรือทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้ต้องทำงานทันที ไม่ต้องฮั่นมึน และต้องมีนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เด่น เร่งสร้างผลงานให้ปรากฏ

“ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้มีทั้งทีมเดิมที่เคยทำงานกับรัฐบาลชุดก่อน และเป็นรัฐมนตรีเก่าจากพรรคการเมืองเก่าๆ มีประสบการณ์ในการทำงานการเมือง รวมถึงเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ที่พรรคเลือกให้มาทำงานเพราะมั่นใจในความสามารถ ดังนั้น รัฐมนตรีเศรษฐกิจใหม่คงต้องเร่งสร้างผลงานให้เกิดภายใน 3-6 เดือน”

นายธนวรรธน์กล่าว

#### แนะเร่งดูแลปากท้อง-ศก.ตจว.

นายธนวรรธน์กล่าวต่อว่า นโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการเป็นพิเศษคือเรื่องปากท้องของประชาชน ทั้งในเรื่องผลักดันราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น ถ้าราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้นทำให้เศรษฐกิจในต่างจังหวัดปรับตัวดีขึ้น รวมถึงต้องผลักดันให้นำสินค้าเกษตรมาแปรรูป หรือใช้ประโยชน์ เช่น นำปาล์มน้ำมันผลิตไบโอดีเซล นำยางไปใช้ทำถนน เป็นต้น นอกจากนี้ เห็นด้วยกับนโยบายที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการ และอยากให้ขยายขอบข่ายบัตรสวัสดิการให้สามารถซื้อสินค้าจากร้านค้าทั่วไปจากขณะนี้จำกัดให้ซื้อจากร้านธงฟ้าเท่านั้น อีกเรื่องที่สำคัญคืออยากให้กระจายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไปให้พื้นที่ เพื่อให้เกิดการจ้างงานของคนต่างจังหวัดมากขึ้น ถ้าทำได้ทั้งหมดจะทำให้เศรษฐกิจต่างจังหวัดคึกคักขึ้น

นายธนวรรธน์กล่าวว่า สำหรับการรับมือเศรษฐกิจต่างประเทศจากปัญหาสงครามการค้า คาดว่าจะสร้างผลกระทบต่อส่งออกของไทย ทำให้ส่งออกของไทยในปีนี้อยู่ในระดับกว่า 3% รัฐบาลต้องผลักดันการส่งออกผ่านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) รวมถึงต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้การส่งออกของไทยขยายตัว นอกจากนี้ ต้องดูแลค่าเงินบาทไม่ให้แข็งค่าเกินไป รวมถึงขยายตลาดเติบโตโดดเด่น เช่น ซีแอลเอ็มวี และอินเดีย ส่วนนโยบายด้านการท่องเที่ยวต้องให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมถึงต้องดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้ผ่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เข้ามาเที่ยวเมืองไทยรวดเร็วมากขึ้น จากขณะนี้นักท่องเที่ยวต้องต่อแถวยาวเพื่อผ่านตม.เข้ามาในไทย ซึ่งใช้เวลาพอสมควร

#### เทรดวอร์จบเร็วดันศก.แตะ4%

นายธนวรรธน์กล่าวว่า เศรษฐกิจปี 2562 มีแนวโน้มโต 3.5-3.8% คงต้องติดตามว่าหลังจากรัฐบาลใหม่เข้ามาทำงานในเดือนกรกฎาคมจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะโรยออกมาและวงเงินเท่าใด และใช้งบประมาณในส่วนไหน หากมีมาตรการที่ดีและงบประมาณที่เหมาะสม น่าจะทำให้เศรษฐกิจปลายไตรมาส 3 และช่วงไตรมาส 4 ได้รับผลดี โดยงบประมาณประมาณ 1.5 แสนล้านบาท มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ 0.3% และถ้าโชคดีสงครามการค้าจบเร็วภายในเดือนมิถุนายนนี้ ในการพบปะกันของผู้นำสหรัฐและจีนในการประชุมจี 20 อาจจะได้เห็นเศรษฐกิจไทยปีนี้ได้ใกล้ 4% ก็ได้

“คาดว่า ครม.ชุดใหม่จะตั้งได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ หลังจากนั้นต้องแถลงนโยบายต่อสภา คาดว่าจะประชุม ครม.นัดแรกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม หรือต้นเดือนสิงหาคม คาดว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเร็วสุดคือกลางเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายน ถือเป็นช่วงปลายไตรมาส 3 แล้ว ดังนั้น ผลต่อเศรษฐกิจไตรมาส 3 คงไม่มากเพราะเวลา มีน้อย คงหวังให้เศรษฐกิจไตรมาส 3 โตจากการกระตุ้นภาครัฐไม่ได้ ดังนั้น ผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่น่าเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 4/2562 เป็นต้นไป แต่มีปัญหางบประมาณปี 2563 ยังออกไม่ได้ทำให้การใช้เงินรัฐบาลมีปัญหา ปีนี้สิ่งที่หวังได้คือสงครามการค้าสหรัฐ-จีน (เทรดวอร์) ถ้าจบเร็วจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย” นายธนวรรธน์กล่าว

#### ต้องเร่งดันเศรษฐกิจฐานราก

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า นโยบายและมาตรการที่รัฐบาลใหม่ควรขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วน มองว่าเป็นเรื่องของการผลักดันผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้สามารถตีตลาดต่างประเทศได้ และอีกเรื่องที่สำคัญคือการผลักดันราคาสินค้าเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว

นายสุพันธุ์กล่าวว่า ส.อ.ท.ยังมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ คือ เร่งการเจรจาข้อตกลงทางการค้าเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (อียู) เพื่อขยายตลาดการค้าและการลงทุนระหว่างกัน และควรออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะมาตรการทางด้าน

ภาชี เช่น มาตรการช่วยเหลือชาติ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศ

“เรื่องของตัวบุคคลรัฐบาลชุดใหม่ที่มีทีมเศรษฐกิจถูกผสมมองว่า ไม่ได้มีผลต่อการดำเนินงานแต่อย่างไร หากทุกฝ่ายมีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกัน เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สามารถควบคุมให้มีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการได้อยู่แล้ว” นายสุพันธ์กล่าว

## อยากเห็นร่วมทำแพคเกจกระตุ้น

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย กล่าวว่า สิ่งรัฐบาลชุดใหม่ควรทำอย่างเร่งด่วนคือ 1.เข้ามาดูแลเรื่องสภาพคล่องของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยออกมาตรการกระตุ้นทางการเงิน เช่น การปรับอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชำระให้ต่ำลง เป็นต้น 2.รัฐบาลควรออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมกัน ไม่ควรยึดนโยบายของแต่ละพรรค แต่ควรเดินหน้านโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประโยชน์ อาทิ การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่แนะนำว่าควรทำออกมาเฉพาะเทศกาลเพื่อกระตุ้นการซื้อ

นายธนิตกล่าวว่า 3.ควรเร่งผลักดันราคาลินค้าเกษตรและเดินหน้าโครงการประกันสินค้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป 4.มาตรการด้านส่งออก ต้องขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน และ 5.การปรับขึ้นค่าแรงควรปรับขึ้น 2-10 บาท เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบผู้ประกอบการรายเล็กมากเกินไป ส่วนในการขับเคลื่อนโครงการเมกะโปรเจกต์ มองว่ามีการพัฒนาไปในระดับหนึ่งแล้ว รัฐควรหันมาทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนและธุรกิจขนาดเล็กมากขึ้น

## ห่วงถูกผสมแต่งตั้งทีมที่ปรึกษา

“เรื่องรัฐบาลชุดใหม่ที่มีทีมเศรษฐกิจถูกผสมนั้น มองว่าในช่วงเริ่มต้นการทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ เป็นห่วงว่าจะไม่มีการบูรณาการร่วมกันเพราะแต่ละคนก็มาจากต่างพรรค และมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน รวมทั้งการที่รองนายกรัฐมนตรีควบ 2 ตำแหน่งนั้น มองว่าการที่จะเข้ามาดูแลแต่ละกระทรวงได้ ต้องมีการตกลงเรื่องนโยบาย แต่เมื่อมาอยู่ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีก็ตั้งรับนโยบายของทุกกระทรวง กังวลว่าจะทำงานไม่ได้เต็มที่ แนะนำว่าควรจัดตั้งทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเศรษฐกิจเข้ามา เพื่อเป็นแกนหลักในการ

ควบคุมให้มีการเดินหน้าเศรษฐกิจต่อไป” นายธนิตกล่าว

## ร้านค้าป่วนแห่ตุนปาล์มขวด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กระทรวงพาณิชย์ ออกข่าวชี้แจงเมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยระบุว่ามีการเผยแพร่ข้อความว่ากรมการค้าภายในห้ามโปรโมชันด้วยการลดราคาน้ำมันบรรจุขวด และกำหนดราคาที่เหมาะสมที่ 34-36 บาทต่อลิตร ซึ่งให้เหตุผลว่าปีนี้สถานการณ์ราคาผลปาล์มตกต่ำอย่างมาก และรัฐบาลใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาและดูดซับผลผลิตส่วนเกินจนราคากลับมาเข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้ผลปาล์มสูงขึ้นไปอยู่ที่ 3.20-3.40 บาท/กก. และราคาปาล์มน้ำมันดิบอยู่ที่ 19.50-20.00 บาท/กก. หากคิดเป็นต้นทุนการผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวดจะอยู่ที่ 32-35 บาท/ลิตร จึงขอความร่วมมือให้ห้างกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ให้สอดคล้องกับต้นทุนแท้จริง หลีกเลี่ยงการตีพิมพ์ราคาขายต่ำกว่าทุนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการปาล์มให้ตกลง โดยหลังจากกรมฯส่งหนังสือให้ห้างยกเลิกโปรโมชัน ทำให้หลายห้างที่เคยคิดราคา 24 บาทเปลี่ยนเป็น 34 บาท นั้น

นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่ง-ค้าปลีกไทย กล่าวถึงสถานการณ์ปาล์มขวดว่า เรื่องดังกล่าวมีผลต่อการค้าทั่วไป โดยขณะนี้ร้านค้าส่งร้านค้าปลีกปั่นป่วนมาก หลังจากหลายห้างที่เคยจัดโปรโมชันลดราคาพิเศษเหลือ 23-24 บาท เปลี่ยนราคาใหม่เป็น 34-35 บาท ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและที่ต้องใช้วัตถุดิบน้ำมันปาล์มในการผลิต และผู้บริโภครายใหญ่เพิ่มจำนวนการสั่งซื้อและมีการกว้านซื้อในจำนวนที่สูงขึ้นหลายเท่าตัว เช่น เคยสั่งซื้อจากร้านค้าส่ง 10-20 ลัง ขอเพิ่มเป็น 20-70 ลัง เนื่องจากร้านค้าส่งยังขายในราคาเดิม คือ โหลละ 310 บาทหรือเฉลี่ย 25 บาทสำหรับยี่ห้อยอดนิยม แต่หากเป็นยี่ห้อระดับรองๆ ขายโหลละ 298 บาทหรือต่ำกว่า 24 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาในห้างเกือบ 10 บาท ทำให้ทางร้านต้องใช้วิธีเฉลี่ยให้ซื้อได้ไม่เกิน 10 ลังก่อน จนกว่าจะได้สินค้าใหม่

## ราคาแพงขึ้นประชาชนเดือดร้อน

“ตอนนั้นคนตื่นซื้อ เพราะวิตกต้องซื้อแพงขึ้น เชื่อว่าคงปั่นป่วนอีกระยะหนึ่ง ซึ่งได้ชี้แจงผู้ซื้อว่าไม่ควรซื้อมากเกินไป เพราะแม้ราคาจะขยับขึ้นตามกลไกตลาดในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ที่ผู้ผลิตเริ่มแจ้งราคาสูงขึ้นอ้างวัตถุดิบปาล์มสูง

ขึ้นแล้ว แต่ในท้องตลาดปาล์มขวดยังมีสินค้าต้นทุนต่ำ 22-23 บาทอยู่มาก การที่ตลาดทั่วไปจะขาย 33-34 บาทคงยาก ต้องใช้เวลาและหากรัฐจะใช้เวลาปรับราคาปาล์มขวดน่าจะปล่อยให้ตามกลไกตลาดเพราะเมื่อปาล์มผลหมดลง ราคาย่อมขึ้นซึ่งหากรัฐให้ขยับแบบขั้นบันไดครั้งละ 2-3 บาท เพียง 2 เดือนก็จะเห็นปาล์มขวดเกิน 30 บาทอยู่แล้ว ต้นทางราคาก็จะขยับขึ้น และประชาชนก็ไม่ต้องเดือดร้อนที่ต้องซื้อราคาสูงแบบพรรคเดียว การที่รัฐขอความร่วมมือก็เหมือนบังคับ แม้ในสัปดาห์หน้าจะเรียกโรงกลั่นหรือแต่ผมเชื่อว่าคงไม่มีผู้ผลิตขยับราคาส่งครั้งที่ 120 บาทต่อลิตร เพื่อให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 33-34 บาท น่าจะขึ้นต่อครั้งก็ไม่เกิน 20-30 บาทต่อลิตร” นายสมชายกล่าว

นายสมชายกล่าวว่า หากอ้างจะช่วยเหลือเกษตรกร ควบคุมสต็อกปาล์มให้สมดุลและทำแผนระยะยาวผลักดันปาล์มเข้าระบบพลังงานทดแทนจะดีกว่า วิธีการขอความร่วมมือไม่ให้จัดโปรโมชัน ซึ่งปกติห้างมักใช้สินค้าที่ประชาชนต้องซื้อหาเป็นประจำทุกวัน มาลดราคา เพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูดการเข้าห้างและซื้อของอย่างอื่นเป็นเรื่องทำกันมานานแล้ว เป็นวิธีการแข่งขันอย่างหนึ่ง แต่การที่รัฐใช้วิธีคุมราคาปาล์มช่วงกลาง ที่ผลไปอยู่ที่ผู้ผลิต แต่ไม่รู้ว่าเกษตรกรจะได้ราคาดีแค่ไหน แต่แน่ๆ ผู้ซื้อซื้อของแพงขึ้นและการค้าทั่วไปอาจเสียหายได้ หากยังใช้วิธีการนี้ยาวๆ หรือขยายทำกับสินค้าชนิดอื่นๆ

## รัฐใจร้อนแก้ปัญหาเสียมากกว่าดี

แหล่งข่าวจากสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มเปิดเผยว่า ภาครัฐได้พยายามลดสต็อกปาล์มเพื่อผลักดันราคาซื้อผลปาล์มให้เพิ่มและช่วยเหลือเพิ่มรายได้เกษตรกร ตั้งแต่การรับซื้อน้ำมันปาล์มนำไปผลิตไฟฟ้า การนำไปใช้เพื่อผลิตไบโอดีเซล ล่าสุดขอความร่วมมือให้ผู้ค้าปลีกปาล์มขวดจำหน่ายในราคาที่สอดคล้องกับต้นทุน เป็นการขอความร่วมมือไม่ได้บังคับหรือกำหนดราคาขาย เพราะทำไม่ได้เป็นการผิดกฎหมาย จึงเห็นการปรับราคาขึ้นของผู้ค้าปลีกให้สะท้อนต้นทุนจริง แต่ที่ผ่านมาผู้ค้าปลีกอาจทำราคาขายขาดทุนบ้าง เพราะเป็นส่วนหนึ่งในพอร์ตสินค้ารวม เพราะแม้ขาดทุนจากราคาน้ำมันปาล์ม 2-3 บาท แต่มีผลขาดเงินจากสินค้าอื่นจากการดึงดูดผู้บริโภคเข้ามาซื้อสินค้า ซึ่งไม่ได้มาซื้อแค่สินค้าชิ้นเดียว มีโอกาสซื้อสินค้าอื่นเพิ่มกลับมาก็ได้ โดยการขายสินค้าราคาต่ำกว่าต้นทุน จนทำให้ตลาดปั่นป่วนและผู้เล่นรายอื่นอยู่ไม่ได้ ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

กว่าต้นทุน จนทำให้ตลาดปั่นป่วนและผู้เล่นรายอื่นอยู่ไม่ได้ ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

การแข่งขันเรื่องนี้รัฐต้องตรวจสอบและดูแล แหล่งข่าวกล่าวว่า ปัจจุบันราคาส่งน้ำมันปาล์มจากโรงกลั่นถึงผู้ค้าปลีกอยู่ที่เกือบ 30 บาท/ลิตร โดยยังไม่รวมต้นทุนอื่น อาทิ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวก) ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าแรงและค่าขนส่ง ค่าการตลาด ก็จะมีราคาสูงกว่า 30 บาท แต่ยังต่ำกว่าราคาเพดานที่ผู้ผลิตแจ้งไว้กับกรมการค้าภายในลิตรละ 42 บาท แต่ก่อนหน้านี้ผู้ค้าปลีกขายราคาต่ำได้ เพราะราคาค้นทุนต่ำ โรงกลั่นรับซื้อน้ำมันดิบ (ซีพีโอ) จากโรงสกัด 15-17 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ปัจจุบันรับซื้อที่ 20 บาทต่อ กก. ซึ่งราคาซื้อเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ค้าปลีกอาจมีสต็อกค้างอยู่ ไม่จำเป็นต้องปรับราคาขึ้นจนเห็นการขายในระดับราคาเดียวกันทั้งตลาด

“ภาครัฐอาจใจร้อนอยากให้ราคาปรับขึ้นเร็ว จึงขอความร่วมมือดังกล่าว แต่หากดูตามกลไก ราคาข้างล่างจะปรับขึ้นมาอยู่แล้ว ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกษตรกรได้ประโยชน์ แต่ในที่สุดแล้วเมื่อราคาเพิ่มขึ้นความต้องการซื้ออาจจะลดลง ทำให้ราคาลดลง เมื่อราคาลดลง ความต้องการซื้อก็จะกลับมา ต้นราคาให้เพิ่มขึ้น จะเป็นไปตามกลไกตลาดปกติ ซึ่งยังเชื่อและสนับสนุนกลไกการแข่งขันแบบตลาดเสรี เพราะจะทำให้ตลาดอยู่ได้อย่างสมดุล ซึ่งการที่ภาครัฐดำเนินการดังกล่าวเพื่ออยากให้ราคาปรับขึ้นผลปาล์มขยับขึ้นมา แต่ไม่ได้อยากให้ขยับสูงมากเกินไป เพราะจะมีปัญหาเรื่องการลักลอบนำปาล์มเถื่อนเข้ามา แต่เท่าที่ทราบภาครัฐมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ เชื่อว่าจะสามารถควบคุมดูแลได้” แหล่งข่าวกล่าว

## โรงสกัดขยับรับซื้อ3.50บาท/กก.

นายมานิต วงษ์สุริย์รัตน์ นายกสมาคม โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย กล่าวในเรื่องดังกล่าวว่า ภาครัฐต้องการผลักดันราคาปาล์มให้ปรับเพิ่มขึ้น จึงได้ขอความร่วมมือให้ผู้ค้าปลีกน้ำมันปาล์มจำหน่ายในราคาที่ยอดคล้องกับต้นทุน ซึ่งคาดหวังให้ราคาขายปลีกที่สอดคล้อง จะเป็นกลไกทำให้ราคาขายน้ำมันปาล์มของโรงกลั่นน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อเนื่องไปยังราคาซื้อจากโรงสกัดน้ำมัน

ปาล์มและส่งผลดีต่อราคาซื้อผลปาล์มสูงขึ้น ส่งผลดีกับเกษตรกร ซึ่งเริ่มเห็นผลแล้ว ขณะนี้ราคาซื้อผลปาล์มปรับเพิ่มขึ้นมาราคาซื้อเป็น 3.40-3.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) จากช่วง

ก่อนหน้านี้รับซื้อเฉลี่ย 2 บาทต่อ กก. ขยับขึ้นมาจากผู้ซื้อทั้งระบบมีการขยับราคาซื้อผลผลิตในประเทศขึ้น ตามราคาซื้อน้ำมันปาล์มจากโรงกลั่นปรับเพิ่มขึ้นจาก 17 บาทต่อ กก. ขึ้นไปเป็น 20 บาทต่อ กก. โดยราคาใหม่จะมีผลในเดือนกรกฎาคม ซึ่งการซื้อสต็อกน้ำมันสกัดจะมีสต็อกนาน จะสั่งซื้อสต็อกล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้ ต้องระวังการไหลเข้ามาของปาล์มเถื่อนราคาถูก แต่เชื่อว่าหากภาครัฐมีกลไกการป้องกันที่ดี น่าจะสามารถป้องกันได้

“การที่ผู้ค้าปลีกมีการปรับราคาขึ้นแรงอาจจะมองไม่เป็นตามกลไกตลาด แต่ที่ผ่านมามีโอกาสขายราคาต่ำ เพราะเป็นการต่อรองของผู้ค้าปลีกกับโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม เพื่อทำโปรโมชันดึงลูกค้า ดังนั้น การดำเนินการแบบนี้ต้องระมัดระวังเพราะขณะนี้ราคาในตลาดโลกยังตกต่ำ แต่ของอะไรที่มันไม่จริงก็มักจะไม่นิยมนยาว” นายมานิตกล่าว

## หนุนคุมน้ำมันปาล์มขวด

ที่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์มในจังหวัดสงขลาพอใจในมาตรการช่วยเหลือราคาผลปาล์มดิบตกต่ำ โดยเฉพาะการตั้งน้ำมันปาล์มดิบออกจากสต็อกและล่าสุดการประกาศห้ามจำหน่ายน้ำมันปาล์มขวดต่ำกว่าขวดละ 34 บาท พบว่าทำให้ราคาปาล์มดิบปรับเพิ่มสูงขึ้นในวันนี้ราคาอยู่ที่ กิโลกรัมละ 2.70 บาท จนถึง 3.00 บาท ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลปาล์มดิบ

นายเลิศกิจ ซีสกุลรุ่งเรือง ตัวแทนชาวสวนปาล์มในจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การห้ามจำหน่ายน้ำมันปาล์มต่ำกว่าขวดละ 34 บาทนั้น จะทำให้ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรวมถึงโรงงานหีบปาล์มสามารถที่จะซื้อผลปาล์มดิบในราคาที่สูงขึ้นได้เนื่องจากราคาจำหน่ายปรับเพิ่มสูงขึ้นส่งผลดีต่อชาวสวนปาล์มอย่างแน่นอน นอกจากนั้นในระยะนี้ยังมีผลปาล์มดิบออกสู่ตลาดน้อยลง ทำให้มีการแย่งซื้อ ราคาปาล์มดิบจึงมีทิศทางราคาที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น แต่ในส่วนที่เป็นผลกระทบต่ออาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในภาพรวม มองว่ารัฐบาลคงจะวางมาตรการในกาช่วยเหลือต่อไป